
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลเมืองแกลง 

สมัยสามัญ สมัยที่ 3 คร้ังที่ 1 ประจําป 2566 

วันที่  8  กันยายน 2566  เวลา  10.00  น. 

ณ  หองประชุมสภาเทศบาลตําบลเมืองแกลง 

******************** 

ผูมาประชุม 

1. นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป  ประธานสภาเทศบาล 

2. นายศุภกร  แสงพงษพิทยา   รองประธานสภาเทศบาล 

3. นายสมปอง  งามเสง่ียม   สมาชิกสภาเทศบาล  

4. นายถนอม  ยินดี    สมาชิกสภาเทศบาล   

5. นายสมศักดิ์  ตือติ่ง    สมาชิกสภาเทศบาล 

6. นายสายัณห  รุงเรือง    สมาชิกสภาเทศบาล       

7. นายเทิดศักดิ์  อัชรีวงศไพศาล   สมาชิกสภาเทศบาล 

8. นายสาธิต  หิรัญรักษ    สมาชิกสภาเทศบาล 

9. นายสุทธิ  ตังสวานิช    สมาชิกสภาเทศบาล   

10. นายแกวกาว  ถนอมวงศ   สมาชิกสภาเทศบาล   

11. นายจตุรงค  วงศโภคิน   สมาชิกสภาเทศบาล   

12. นางกานดา  นามสงา    เลขานุการสภาเทศบาล 

ผูไมมาประชุม 
1. นางทัศนีย  วิสุทธาธรรม   สมาชิกสภาเทศบาล  (ยื่นใบลา)    

ผูเขาประชุม (ฝายบริหาร) 
1. นายสันติชัย  ตังสวานิช   นายกเทศมนตรี    

2. นางสาวอิสรีย  ปานงาม   รองนายกเทศมนตรี 

3. นายเสถียร  งามฉาย    รองนายกเทศมนตรี     

4. นายสมมาตร  วิมลรัตน   เลขานุการนายกเทศมนตรี 

5. นายอุทัย  วงศสุบิน    ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี  

ผูเขารวมประชุม 

1. พ.ต.ท.วีระวัฒน  จุลละนันทน   สารวัตรปองกันปราบปราม สภ.แกลง 

2. นางดวงใจ  ทดแทน    รองปลัดเทศบาล 

3. นายไชยวัฒน  สวัสด ี    ผูอํานวยการกองชาง 

 

   4.นายวิทยา .. 
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4. นายวิทยา  นุชพุม    รักษาราชการแทนผูอํานวยการกองการประปา 

5. นางบุษกร  เศียรเขียว    รักษาราชการแทนผูอํานวยการกองคลัง 

6. นางสาวรจนา  รัตนวิจิตร   รักษาราชการแทนผูอํานวยการกองการศึกษา 

7. นางสาวนภาภรณ  วีระกุล   หัวหนาฝายอํานวยการ 

8. นางสาวธัญวรัตน  สิริตติยานนท  หัวหนาฝายปกครอง 

9. นางสาววัลยา  ปตยุรักษ   หัวหนาฝายแผนงานและงบประมาณ 

10. นายปยะ  พวงพันธ    หัวหนาฝายบริหารงานท่ัวไป 

11. นางอําไพ  ลือดัง    ผูจัดการสถานธนานุบาล 

12. นางจิราภา  ยินดี    นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 

13. นางสาวศิริวรรณ  กองสุข   นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ 

14. นางสาวเบญจวรรณ ศรีทองคํา   นิติกรปฏิบัติการ 

15. นายนิติวัฒน  รัตนภรณ   ผูชวยเจาพนักงานเทศกิจ 

16. นายเบญจรงค  วัฒนศิริ   พนักงานจางท่ัวไป 

17. นายชุติพงศ  บูรณะ    พนักงานจางท่ัวไป 

18. นายอํานวย  เสนาะ    ประธานชมุชนในยาง 
 

เริ่มประชุมเวลา  10.00 น. 

นางกานดา  นามสงา  วันนี้เปนการประชุมสภาเทศบาลตําบลเมืองแกลง สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ประจําป   
เลขานุการสภาเทศบาล ๒๕๖6 บัดนี้สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเมืองแกลง มาครบองคประชุมแลว    

จํานวน   10   ทาน  ขอเรียนเชิญทานประธานสภาเทศบาลตําบลเมืองแกลง         
จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและเปดประชุมตอไป 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป  (จุดธูปเทียน) 
ประธานสภาเทศบาล วันนี้เปนการประชุมสภาเทศบาลตําบลเมืองแกลง สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ประจาํป   
 ๒๕๖6 วันศุกรท่ี 8 กันยายน ๒๕๖6 บัดนี้สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเมืองแกลง 

ครบองคประชุมแลว ผมขอเปดการประชุมสภาเทศบาล ขอเชิญเลขานุการ       
สภาเทศบาลอานประกาศเรียกประชุม 

นางกานดา  นามสงา  เรียน  ประธานสภาท่ีเคารพ และสมาชิกผูทรงเกียรติ 

เลขานุการสภาเทศบาล 

 

 

         ประกาศ ... 
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    ประกาศเทศบาลตําบลเมืองแกลง 
        เรื่อง  เรียกประชุมสภาเทศบาลตําบลเมืองแกลง  สมัยสามัญ  สมัยท่ี 3    

                             ประจําป  ๒๕66 
         ………………………………………. 

  ดวยตามมติท่ีประชุมสภาเทศบาลตําบลเมืองแกลง  สมัยสามัญ สมัยแรก 
ประจําป ๒๕66  เม่ือวันท่ี 71กุมภาพันธ1๒๕66 ไดกําหนดประชุมสภาเทศบาล
ตําบลเมืองแกลง สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ประจําป ๒๕66 ตั้งแตวันท่ี ๑ กันยายน 
2566 เปนตนไป มีกําหนด ๓๐ วัน ตาม พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แกไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๑4) พ.ศ. ๒๕62 มาตรา ๒๔ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย      
วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗  แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) 
พ.ศ. 2565 ขอ ๒๐ ประธานสภาเทศบาลตําบลเมืองแกลง จึงอาศัยอํานาจตาม
ความในมาตรา ๒๕ แหง พ .ร .บ . เทศบาล  พ .ศ . ๒๔๙๖ แกไขเ พ่ิมเติมถึง          
(ฉบับท่ี 14)  พ.ศ. 2562  เรียกประชุมสภาเทศบาลตําบลเมืองแกลง  สมัยสามัญ 
สมัยท่ี 3 ประจําป ๒๕66  เริ่มตั้งแตวันท่ี ๑ กันยายน ๒๕66 เปนตนไป มีกําหนด 
๓๐ วัน  ณ หองประชุมสภาเทศบาลตําบลเมืองแกลง 

  จึงประกาศมาใหทราบโดยท่ัวกัน 

    ประกาศ  ณ  วันท่ี   18  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕66 
  เกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป 

      (นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป) 

           ประธานสภาเทศบาลตําบลเมืองแกลง 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ตอไปเปนการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม 
ประธานสภาเทศบาล ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง  ท่ีประธานจะแจงตอท่ีประชุม 
    -   ขอแนะนําผูเขารวมประชุม จํานวน 2 ทาน  
    1. พ.ต.ท.วรีะวัฒน  จลุละนันทน สารวัตรปองกันปราบปราม สภ.แกลง 
    2. นายอํานวย  เสนาะ  ประธานชมุชนในยาง 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลเมืองแกลง  
ประธานสภาเทศบาล  - สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี 1 ประจําป 2566  เม่ือวันท่ี 9 สิงหาคม 2566 
    - สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี 2 ประจําป 2566  เม่ือวันท่ี 22 สิงหาคม 2566 

ขอเรียนวา คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมไดตรวจสอบแลว  
และทําสําเนารายงานการประชุมข้ึนอยางนอยสองฉบับ  ซ่ึงไดสงใหสมาชิกสภา
เทศบาลทุกทานไดมีโอกาสตรวจดูกอนเวลาประชุมไมนอยกวาหนึ่งวันเปนท่ี
เรียบรอยแลว และไดเสนอใหสภาเทศบาลรับรองมีสมาชิกทานใดจะขอแกไข
ถอยคําในรายงานประชุมบางไหมครับ…............................. 

    ขอเชิญ ส.ท.สาธิต  หิรัญรักษ ครับ 
 
                 นายสาธิต ... 
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นายสาธิต  หิรัญรักษ  เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ และทานสมาชิกผูทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล กระผมขอแกไขถอยคําในรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี 1 

ประจําป 2566 เม่ือวันท่ี 9 สิงหาคม 2566 ในสวนของผูเขารวมประชุม     
หัวขอท่ี 20. นายอํานวย เสาะ ขอแกไขเปน นายอํานวย เสนาะ ครับ และ         
ในระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจงตอท่ีประชุม ขอแนะนําผูเขารวมประชุม 
จํานวน 3 ทาน ในหัวขอท่ี 3. นายอํานวย เสาะ ประธานชุมชนในยาง ขอแกไข
เปน นายอํานวย เสนาะ ครับ 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ขอใหดําเนินการแกไขตามท่ีทาน ส.ท.สาธิต หิรัญรักษ เสนอนะครับ 
ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกทานใดจะเสนอขอแกไขอีกหรือไมครับ  

ถาไมมี  ผมขอมติท่ีประชุมวาผูใดเห็นชอบรับรองรายงานการประชุม 
สภาเทศบาลตําบลเมืองแกลง  
- สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี 1 ประจําป 2566  เม่ือวันท่ี 9 สิงหาคม 2566 
- สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี 2 ประจําป 2566  เม่ือวันท่ี 22 สิงหาคม 2566 
  โปรดยกมือข้ึนครับ 

- มีสมาชิกสภาเทศบาล   
     เห็นชอบ   จํานวน     8       คะแนนเสียง 

      1. นายศุภกร แสงพงษพิทยา   
  2. นายสมปอง  งามเสง่ียม 
  3. นายถนอม  ยินดี 

          4. นายสมศักดิ์  ตือติ่ง 
       5. นายสายัณห  รุงเรือง   

  6. นายเทิดศักดิ์  อัชรีวงศไพศาล 
       7. นายสาธิต  หิรัญรักษ 
       8. นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป 
  - มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใด  ไมเห็นชอบ  โปรดยกมือข้ึน 
          ไมเห็นชอบ    จํานวน      -      คะแนนเสียง 

- มีสมาชิกสภาเทศบาล  งดออกเสียง   จํานวน     2     คน 
  1. นายจตุรงค  วงศโภคิน 
  2. นายแกวกาว  ถนอมวงศ 

- มีสมาชิกสภาเทศบาล  ไมอยูในท่ีประชุม   จํานวน     1     คน 
         1. นายสุทธิ  ตังสวานิช 

- มีสมาชิกสภาเทศบาล  ไมมา    จํานวน     1     คน 
  1. นางทัศนีย  วิสุทธาธรรม (ยื่นใบลา) 
 
 
         มติท่ีประชุม ... 
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มติท่ีประชุม   ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลเมืองแกลง  
    - สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี 1 ประจําป 2566  เม่ือวันท่ี 9 สิงหาคม 2566 
    - สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี 2 ประจําป 2566  เม่ือวันท่ี 22 สิงหาคม 2566 

     รับรอง    จํานวน         8       คะแนนเสียง 
     ไมรับรอง   จํานวน         -        คะแนนเสียง 
     งดออกเสียง   จํานวน         2       คน 
     ไมอยูในท่ีประชุม  จํานวน         1       คน  
  ไมมา (ย่ืนใบลา)   จํานวน         1       คน 

- การตรวจรายงานการประชุมสภา สําหรับการประชุมวันนี้ มอบใหคณะกรรมการ
ตรวจรายงานการประชุม ตามคําสั่งสภาเทศบาลตําบลเมืองแกลง ท่ี 1/2564 
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลเมืองแกลง 
ลงวันท่ี 7 มิถุนายน 2564  มีหนาท่ีในการตรวจรายงานการประชุม 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่อง  ญัตติขอความเห็นชอบรางเทศบัญญัติงบประมาณ 
ประธานสภาเทศบาล  รายจายเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2566 (วาระท่ี 1)  

(กองยุทธศาสตรและงบประมาณ) 
ขอเชิญนายกเทศมนตรี ครับ   

นายสันติชัย  ตังสวานิช  เรียนทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ  ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ  

นายกเทศมนตรี   เรื่อง   ญัตติขอความเห็นชอบรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายเพ่ิมเติม  

         (ฉบับท่ี 2) ประจาํปงบประมาณ พ.ศ.2566 (วาระท่ี 1)  

(กองยุทธศาสตรและงบประมาณ)  

    เรียน ประธานสภาเทศบาลตําบลเมืองแกลง 

ดวยคณะผูบริหารเทศบาลตําบลเมืองแกลง มีความจําเปนตองเสนอญัตติ

เ พ่ือขออนุ มัติจากสภาเทศบาลตําบลเมืองแกลง พิจารณารางเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจายเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2566        

(วาระท่ี 1) โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ 

หลักการ 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2563 ขอ 21 การตรางบประมาณรายจายเพ่ิมเติม      

จะกระทําไดตอเม่ืองบประมาณรายจายประจําป ท่ีไดรับความเห็นชอบหรืออนุมัติ

แลวไมพอแกการใชจาย หรือมีความจําเปนตองตั้ งรายจาย ข้ึนใหม ท้ังนี้   

ตองแสดงใหปรากฏในงบประมาณรายจายดังกลาวดวยวา จะจายจากเงินรายไดท่ี

มิไดตั้งรับไวในประมาณรายรับ หรือจากเงินรายไดท่ีเกินยอดรวมท้ังสิ้นของ

ประมาณการรายรับประจําป 

       เหตุผล ... 
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เหตุผล 

บัดนี้  ปรากฏวาเทศบาลตําบลเมืองแกลง มีความจําเปนตองตั้ ง

งบประมาณรายจายเพ่ิมข้ึน เนื่องจากงบประมาณรายจายประจําปไมพอแกการใช

จาย และมีความจําเปนท่ีจะตองตั้งงบประมาณรายจาย ประกอบกับเทศบาลตําบล

เมืองแกลง มีรายรับเกินยอดรวมท้ังสิ้นของประมาณการรายรับ ทําให มี 

ความจําเปนตองตั้งงบประมาณรายจายเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2566 โดยจายจากเงินรายไดท่ีเกินยอดรวมท้ังสิ้นของประมาณการรายรับ

ประจําปงบประมาณ 2566 ดังตอไปนี้ 

สถานะการคลังในปจจุบันของเทศบาลตําบลเมืองแกลง มีรายรับเกินยอด

รวมท้ังสิ้นของประมาณการรายรับท้ังสิ้น 13,079,900.00 บาท (จากยอดประมาณ

การป 2566 จํานวน 180,158,000.00 บาท โดยมียอดเกินท่ีประมาณการไวเปน 

จํานวน 13,079,900.00 บาท) จึงมีความจําเปนจะตองตั้งงบประมาณรายจาย

เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2566 จํานวน 13,079,900.00 บาท 

 
 
 
 
 
          งบประมาณ ... 
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งบประมาณรายจายเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ประมาณการรายรับงบประมาณรายจายท่ัวไป รวมท้ังส้ิน 13,079,900.00 บาท 

หมวด/ประเภท 
ประมาณการ 

ป 2566 (เดิม) 

รายรับจริงระหวาง 

ป 2566 
ยอดประมาณการ 

หมวดภาษีจัดสรร    

    ภาษีมูลคาเพ่ิมตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายไดฯ 33,000,000.00 44,323,578.79 10,765,400.00 

    ภาษีรถยนต 2,400,000.00 5,373,782.42 2,314,500.00 

รวมหมวดภาษีจัดสรร 35,400,000.00 49,697,361.21 13,079,900.00 

 
 
 
 

ประมาณการรายจายงบประมาณรายจายท่ัวไป รวมท้ังส้ิน 13,079,900.00 บาท  

แยกเปนรายดานและแผนงาน 

ดาน รวม 

ดานบริการชุมชนและสังคม   

       แผนงานเคหะและชุมชน 536,500.00 

ดานการเศรษฐกิจ   

       แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 5,143,100.00 

ดานการดําเนนิงานอ่ืน   

       แผนงานงบกลาง 7,400,300.00 

งบประมาณรายจายท้ังส้ิน 13,079,900.00 
 

 
 
 
 
 
       รายจาย ... 
 
 
 
 
 
 



 
~ 8 ~ 
 

 
รายจายตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจายเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ท่ี ช่ือโครงการ 
จํานวนเงิน 

(บาท) 

ปรากฎใน

แผนงาน 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 

หมาย

เหตุ 

1 เงินสนับสนุนงบประมาณรายจาย 

กิจการประปา 

1.1 โครงการขยายเขตทอเมนจายน้ําประปา 

บริเวณซอยเจริญสุขท้ังสองฝง  

(ชุมชนหนองแตงโม)  

งบประมาณ 1,113,200 บาท 

1.2 โครงการขยายเขตทอเมนจายน้ําประปา 

บริเวณถนนสุขุมวิทท้ังสองฝงไปสุดเขต

เทศบาลฝงทิศตะวันตก (ชุมชนหนองแตงโม

และชุมชนหนองควายเขาหัก) งบประมาณ 

1,214,700 บาท 

1.3 โครงการปรับปรุงวางทอเมนจาย

น้ําประปา บริเวณถนนสุขุมวิท ฝงทิศใต 

จากสะพานดําถึงโรงพยาบาลแกลง  

(ชุมชนโพธิ์ทองและชุมชนในยาง) 

งบประมาณ 3,507,200 บาท 

1.4 โครงการขยายเขตทอเมนจายน้ําประปา 

บริเวณถนนสุนทรภู ซอย 4 ท้ังสองฝง  

(ซอยดํารงชีพ) (ชุมชนหนองควายเขาหัก) 

งบประมาณ 1,172,800 บาท 

7,007,900.00 

 

งบกลาง สํานักปลัด  

 

 
 
                  เงินสมทบ ... 
 
 
 
 
 
 
 



 
~ 9 ~ 
 

ท่ี ช่ือโครงการ จํานวนเงิน (บาท) 
ปรากฎใน

แผนงาน 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 

หมาย

เหตุ 

2 เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญ

ขาราชการสวนทองถ่ิน (ก.บ.ท.) 

392,400.00 งบกลาง สํานักปลัด  

3 โครงการขยายเขตไฟฟาและไฟสองสวาง

สาธารณะ บริเวณขางรานเพ่ิมเชียงกง 

ถนนบานบึง - แกลง (ชุมชนหนองแหวน) 

304,400.00 

 

ไฟฟาและ

ประปา 

กองชาง เงิน

อุดหนุน 

4 โครงการขยายเขตไฟฟาและไฟสองสวาง

สาธารณะ บริเวณซอยแหลมยาง 6 

(ชุมชนแหลมยาง) 

232,100.00 ไฟฟาและ

ประปา 

กองชาง เงิน

อุดหนุน 

5 โครงการกอสรางถนนพรอม 

วางทอระบายน้ําซอยปญญายิ่ง  

(เสนหองแถว) (ชุมชนหนองกระโดง) 

1,357,000.00 อุตสาหกรรม

และการ

โยธา 

กองชาง  

6 โครงการวางทอระบายน้ําสายขางบาน 

พ่ีเขียด (ซอยขางรานเกลา) ขาเขาฝงขวา 

(ชุมชนหนองแหวน) 

1,541,000.00 อุตสาหกรรม

และการ

โยธา 

กองชาง  

7 โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟาพลังงาน

แสงอาทิตยท่ีติดตั้งแบบติดตั้งบนหลังคา 

(Solar Rooftop) ภายในเทศบาลตําบล-

เมืองแกลง อําเภอแกลง จังหวัดระยอง 

(ชุมชนแกลงแกลวกลา) 

2,245,100.00 อุตสาหกรรม

และการ

โยธา 

กองชาง  

รวม 13,079,900.00    
 

 

งบประมาณรายจายเฉพาะการประปาเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ประมาณการรายรับงบประมาณรายจายเฉพาะการ กิจการประปา รวมท้ังส้ิน 7,007,900.00 บาท 

หมวด/ประเภท 
ประมาณการ 

ป 2566 (เดิม) 

รายรับจริงระหวาง 

ป 2566 
ยอดประมาณการ 

หมวดรายได    

    เงินสนับสนุนจากงบประมาณรายจายท่ัวไป 0.00 7,007,900.00 7,007,900.00 

รวมหมวดรายได 0.00 7,007,900.00 7,007,900.00 

 

                ประมาณการ ... 
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ประมาณการรายจายงบประมาณรายจายเฉพาะการ กิจการประปา รวมท้ังส้ิน 7,007,900.00 บาท  

แยกเปนรายดานและแผนงาน 

ดาน รวม 

ดานการเศรษฐกิจ   

       แผนงานการพาณิชย งานกิจการประปา 

 

 

  

7,007,900.00 

             งบลงทุน 7,007,900.00 

                   คาท่ีดินและสิ่งกอสราง 7,007,900.00 

งบประมาณรายจายท้ังส้ิน 7,007,900.00 
 

 

 

รายจายงบประมาณรายจายเฉพาะการ เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) กิจการประปา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ท่ี ช่ือโครงการ 
จํานวนเงิน 

(บาท) 

ปรากฏใน

แผนงาน 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 

1 โครงการขยายเขตทอเมนจายน้ําประปา บริเวณซอย

เจริญสุขท้ังสองฝง (ชุมชนหนองแตงโม) 

1,113,200 การพาณิชย กองการประปา 

2 โครงการขยายเขตทอเมนจายน้ําประปา บริเวณ

ถนนสุขุมวิทท้ังสองฝงไปสุดเขตเทศบาล 

ฝงทิศตะวันตก (ชุมชนหนองแตงโมและ 

ชุมชนหนองควายเขาหัก) 

1,214,700 การพาณิชย กองการประปา 

3 โครงการปรับปรุงวางทอเมนจายน้ําประปา บริเวณ 

ถนนสุขุมวิท ฝงทิศใตจากสะพานดําถึงโรงพยาบาล

แกลง (ชุมชนโพธิ์ทองและชุมชนในยาง) 

3,507,200 การพาณิชย กองการประปา 

4 โครงการขยายเขตทอเมนจายน้ําประปา บริเวณ 

ถนนสุนทรภู ซอย 4 ท้ังสองฝง (ซอยดํารงชีพ) 

(ชุมชนหนองควายเขาหัก) 

1,172,800 การพาณิชย กองการประปา 

งบประมาณรายจายท้ังส้ิน 7,007,900.00   

 
 
 
            ตามท่ี ... 
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ตามท่ีไดรายงานสถานะการคลัง เทศบาลตําบลเมืองแกลง รายรับ – 

รายจายงบประมาณรายจายเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ไปแลวนั้น การจัดทํางบประมาณนี้ไดดําเนินการตามระเบียบขอบังคับท่ีกําหนดไว

ทุกประการ และรายจายของหนวยงานก็ไดพิจารณาโดยละเอียดรอบคอบเปนไป

อยางประหยัด และระเบียบวิธีการงบประมาณทุกประการ เ พ่ือพัฒนา

ความกาวหนาของทองถ่ินในเขตเทศบาลตําบลเมืองแกลง นายกเทศมนตรีจึงขอ

เสนอเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2566 มาเพ่ือเสนอสมาชิกสภาเทศบาลตําบลเมืองแกลงไดพิจารณาตอไป 

 
               ขอแสดงความนับถือ 
       สันติชัย  ตังสวานิช 
            (นายสันติชัย  ตังสวานิช) 
         นายกเทศมนตรีตําบลเมืองแกลง 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป นายกเทศมนตรไีดแถลงหลักการและเหตุผลแลว ขอเชิญเลขานุการสภาชี้แจง 
ประธานสภาเทศบาล ระเบียบ 
นางกานดา  นามสงา  เรียนประธานสภาท่ีเคารพและสมาชิกผูทรงเกียรติ 

เลขานุการสภาเทศบาล ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 

รวมแกไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2565  

ขอ 45 วรรค 3 กําหนดไววาญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณจะพิจารณา

สามวาระรวดเดียวไมไดและในการพิจารณาวาระท่ีสอง  ใหกําหนดระยะเวลาเสนอ

คําแปรญัตติไวไมนอยกวายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแตสภาทองถ่ินมีมติรับหลักการแหงราง

ขอบัญญัติงบประมาณนั้น  

ขอ 47 ในการพิจารณาญัตติรางขอบัญญัติวาระท่ีหนึ่ง ใหท่ีประชุมสภา

ทองถ่ินปรึกษาในหลักการแหงรางขอบัญญัติและลงมติวาจะรับหลักการแหง       

รางขอบัญญัตินั้นหรือไม หากมีสมาชิกสภาทองถ่ินประสงคจะอภิปราย หามไมให  

ลงมติกอนท่ีสมาชิกสภาทองถ่ินไดอภิปรายในเรื่องนั้นพอสมควรแลว  

เพ่ือประโยชนแกการพิจารณารางขอบัญญัติวาระท่ีหนึ่ง สภาทองถ่ินจะให

ตั้งคณะกรรมการสภาทองถ่ินพิจารณากอนรับหลักการก็ได 

ขอ 62 เม่ือไดอภิปรายไปพอสมควรแลว ถาสมาชิกสภาทองถ่ินเสนอญัตติ

ขอใหปดอภิปรายเพ่ือใหลงมติวาจะรับหลักการแหงรางขอบัญญัติงบประมาณ

หรือไมหรือสงใหคณะกรรมการสภาทองถ่ินพิจารณากอนรับหลักการ ตองมีสมาชิก

สภาทองถ่ินรับรองไมนอยกวาหนึ่งในสามของสมาชิกสภาทองถ่ินท่ีอยูในท่ีประชุม 

 

                ขอ 65 ... 
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ขอ ๖๕ ถาไมมีผูใดจะอภิปรายตอไป ใหถือวาเปนการปดอภิปราย หรือถามี 

แตประธานสภาทองถ่ินเห็นวาไดอภิปรายกันพอสมควรแลว ประธานสภาทองถ่ินจะ

เสนอใหท่ีประชุมวินิจฉัยวาควรจะปดอภิปรายหรือไมก็ได เวนแตการอภิปรายตาม

ความในขอ ๗๒ 

เม่ือปดอภิปรายแลวใหประธานสภาทองถ่ินเสนอใหท่ีประชุมลงมติ 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป สมาชิกทานใดจะอภิปราย  ขอเรียนเชิญ 
ประธานสภาเทศบาล  ขอเชิญ ส.ท.สุทธิ  ตังสวานิช ครับ 

นายสุทธิ  ตังสวานิช  กราบเรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ และทานสมาชิกผูทรงเกียรติ 

สมาชิกสภาเทศบาล กระผม นายสุทธิ  ตังสวานิช สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งท่ี 1 จากตัวราง

งบประมาณเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในสวนของ

งบประมาณรายจายเฉพาะการ กิจการประปา สมาชิกจะเห็นวาหลายโครงการได

ลงทุนกอสรางเปนทอชนิด HDPE ซ่ึงเปนทอสีดํา ทีนี้ผมอยากจะสอบถาม           

ทานประธานผานไปยังคณะผูบริหารวาในการเลือกใชทอ HDPE คือ ประโยชนมี

ความยืดหยุนในเรื่องของความหนา และมีขนาดใหญ แตเม่ือมีการชํารุดข้ึนมา       

ยิ่งเฉพาะในวันหยุดเสาร-อาทิตย ทางเทศบาลจะไมมีเครื่องมือในการซอมแซมเลย 

จะตองใชวิธีการจางเหมาในการซอม ซ่ึงชางตองมาจากจันทบุรี ผมไมแนใจวาจาก

จันทบุรีหรือชลบุรี ทีนี้ผมอยากจะเสนอทานประธานผานไปยังทานคณะผูบริหาร คือ 

ในกรณีถาเกิดเราลงทุนในการกอสรางทอ HDPE จํานวนมากแลว ท่ีผานมาก็มี

จํานวนหลายเสน อนาคตผมอยากใหทางเทศบาลไดมีเครื่องมือในการซอมแซมทอ 

HDPE ดวย และในสวนของทอชนิดอ่ืนก็เชนกันนะครับ ซ่ึงผมก็งงวาเจาหนาท่ีได

บอกกับผมวา สตง.ไดทักทวงในเรื่องของการซ้ือทอหรือซ้ือขอตอ อุปกรณในการ

ซอมแซมเพ่ือสํารองไวในการซอมฉุกเฉิน สตง.ไมใหซ้ือ เวลาเกิดทอแตกทีหนึ่งก็ตอง

วิ่งไปซ้ือเฉพาะหนา ยิ่งเปนชวงวันหยุดตองไปขอรองรานเขาเพ่ือท่ีจะเบิกของมากอน 

เทาท่ีผมไดทราบนะครับ ซ่ึงเปนไปไดไหมท่ีจะตองซ้ือวัสดุทอหรืออุปกรณในการ

ซอมแซมเพ่ือสํารองในการซอมแซมในกรณีฉุกเฉิน ทําไมทอเราสํารองไมได แตทําไม

หลอดไฟแสงสวาง ไฟถนน เราสํารองได ฝากเรื่องนี้ไวดวยนะครับ ขอบคุณครับ 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ขอเชิญนายกเทศมนตรี ครับ 

ประธานสภาเทศบาล  

นายสันติชัย  ตังสวานิช เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ และทานสมาชิกผูทรงเกียรติ 

นายกเทศมนตรี อยางท่ีทานสมาชิกไดแนะนําใหกับทางเทศบาล และสอบถามในเรื่องท่ีเราจะตอง

เตรียมวัสดุ อันนี้ตองขอขอบคุณนะครับ ท่ีทางทานสมาชิกไดสอบถาม ในสวนท่ีเปน

ระเบียบฝากทางเจาหนาท่ีไดไปชวยดูในสวนของอะไหลหรือในเรื่องของสต็อก 

เพราะเม่ือปท่ีแลว ชวงประมาณครบป ประปาก็เคยพบปญหาตองวิ่งไปหาทอกัน 

 

                จาละหวั่น … 
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จาละหวั่น ในปท่ีแลวท่ีน้ําทวมใหญ และน้ําหลากทําใหพัดทอประปาตรงสุขุมวิทท่ี

เม่ือสักครูในโครงการท่ีจะเปลี่ยนเปนทอ HDPE เม่ือน้ําพัดแลวเราตองใชตั้งหลาย

เสน ถาเกิดพัดแลวจะมีปญหา หาทอกันจาละหวั่น และก็เปนวันหยุด สุดทายไปได

ทอท่ีรานคารานหนึ่ง พอเสร็จแลวก็เปนทอท่ีจริง ๆ แลวก็ไมคอยไดมาตรฐานในเรื่อง

ของความหนาตามมาตรฐานท่ีการประปาไดใช  ในเรื่องของการตอเชื่อมของทอ 

HDPE ก็ตองขอขอบคุณ วาในงบประมาณหนาอาจจะตองหาคนท่ีมีความชํานาญ

และซ้ืออุปกรณในการตอเชื่อม เพราะวาเวลาเราตอเชื่อม เราตองโทรไปตามเขา  

เม่ือลาสุดถนนแหลมยาง มีการลางทอแลวไปกระทบทอประปาของเรา และของ

ประปาภูมิภาค เราก็ตองไปจางเหมาของเอกชนมาตอเชื่อม เพราะตองใชอุปกรณใน

การตอเชื่อมตางหาก ในสวนนี้ก็จะรับไว ในสวนของการท่ีสต็อกก็ใหทางเจาหนาท่ีได

ไปดูระเบียบและหลักการวาเราจะทําไดขนาดไหน ก็ขอชี้แจงแคนี้กอนครับ   

ขอบคุณครับ 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายอีกหรือไม  ถาไมมีถือวาเปนการปดอภิปราย  ขอให 

ประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลลงมติวาจะรับหลักการแหงรางขอบัญญัติงบประมาณหรือไม 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ขอถามมติท่ีประชุมวาสมาชิกทานใดเห็นชอบ รับหลักการรางเทศบัญญัติงบประมาณ 

ประธานสภาเทศบาล  รายจายเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2566 (วาระท่ี 1)  
ตามท่ีนายกเทศมนตรีเสนอหรือไม 

- มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใด รับหลักการ โปรดยกมือข้ึน 
     รับหลักการ     จํานวน       9       คะแนนเสียง 

      1. นายศุภกร แสงพงษพิทยา   
  2. นายสมปอง  งามเสง่ียม 
  3. นายถนอม  ยินดี 

          4. นายสมศักดิ์  ตือติ่ง 
       5. นายสายัณห  รุงเรือง   

  6. นายเทิดศักดิ์  อัชรีวงศไพศาล 
       7. นายสาธิต  หิรัญรักษ 
       8. นายสุทธิ  ตังสวานิช 
       9. นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป 

- มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใด ไมรับหลักการ โปรดยกมือข้ึน 

     ไมรับหลักการ    จํานวน        -        คะแนนเสียง 

- มีสมาชิกสภาเทศบาล งดออกเสียง จํานวน       2       คะแนนเสียง 

  1. นายจตุรงค  วงศโภคิน 
  2. นายแกวกาว  ถนอมวงศ  
- มีสมาชิกสภาเทศบาล  ไมมา (ยื่นใบลา) จํานวน     1     คน 
  1. นางทัศนีย  วิสุทธาธรรม 
            มติท่ีประชุม ... 
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มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ  รางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2)  
ประจาํปงบประมาณ พ.ศ.2566 (วาระท่ี 1) 

     รับหลักการ จํานวน         9        คะแนนเสียง 
     ไมรับหลักการ จํานวน         -         คะแนนเสียง 
     งดออกเสียง จํานวน         2        คะแนนเสียง 
     ไมอยูในท่ีประชุม จํานวน         -        คน  
  ไมมา (ยื่นใบลา)  จํานวน        1        คน 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป กรณีรับหลักการ ขอเชิญเลขานุการสภาชี้แจงระเบียบ 
ประธานสภาเทศบาล 
นางกานดา  นามสงา  เรียนประธานสภาท่ีเคารพและสมาชิกผูทรงเกียรติ 

เลขานุการสภาเทศบาล 

รับหลักการ 

พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 14)   พ.ศ. 2562  
มาตรา 32 สภาเทศบาลมีอํานาจเลือกสมาชิกสภาเทศบาลตั้งเปนคณะกรรมการสามัญของสภาเทศบาล
และมีอํานาจเลือกบุคคลผูเปนหรือมิไดเปนสมาชิกตั้งเปนคณะกรรมการวิสามัญของสภาเทศบาล เพ่ือ
กระทํากิจการหรือพิจารณาสอบสวนหรือศึกษาเรื่องใด ๆ อันอยูในอํานาจหนาท่ีของสภาเทศบาลแลว
รายงานตอสภาเทศบาล 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย ขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ.2547 รวมแกไขเพ่ิมเติม  
ฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2565 
     ขอ 103 คณะกรรมการสภาทองถ่ิน มี 2 ประเภท คือ 
     (1) คณะกรรมการสามัญประกอบดวยสมาชิกสภาทองถิ่น มีจํานวนไมนอยกวา 3 คน แตไมเกิน 7 คน 
 
     ขอ 105 ภายใตบังคับ ขอ 103 ....... สภาทองถ่ินมีอํานาจเลือกสมาชิกสภาทองถ่ินหรือบุคคลท่ี    
ไมไดเปนสมาชิกสภาทองถ่ินเปนคณะกรรมการสภาทองถ่ินชุดตาง ๆ ตามความจําเปนแกกิจการในหนาท่ี
ของสภาทองถ่ิน ดังนี้ 
          (3) คณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติ 
     ขอ 107 ภายใตบังคับ ขอ 103 วิธีเลือกคณะกรรมการสภาทองถ่ิน     ใหสมาชิกสภาทองถ่ินหรือ
ผูบริหารทองถ่ินเสนอชื่อสมาชิกสภาทองถ่ินหรือบุคคลท่ีไมไดเปนสมาชิกสภาทองถ่ิน แลวแตกรณี  ใน
กรณีท่ีสมาชิกสภาทองถ่ินเปนผูเสนอตองมีสมาชิกสภาทองถ่ินรับรอง ไมนอยกวาสองคน  เวนแตสภา
ทองถ่ินใดมีสมาชิกสภาทองถ่ินเทาท่ีมีอยูนอยกวาแปดคนใหมีสมาชิกสภาทองถ่ินรับรองหนึ่งคน สวน
กรณีท่ีผูบริหารทองถ่ินเปนผูเสนอไมตองมีผูรับรอง 
     การเสนอชื่อใหเสนอไดโดยไมจํากัดจํานวน เวนแตท่ีประชุมมีมติเปนอยางอ่ืน และใหนําวิธีการเลือก
ตามขอ 12 และขอ ๑๔ มาใชบังคับโดยอนุโลม เวนแตการลงคะแนนใหใชวิธียกมือข้ึนพนศรีษะ 
     ขอ 12 วิธีเลือก ........... ใหนําความในขอ 8 มาใชบังคับโดยอนุโลม 
     กรณีท่ีกฎหมายวาดวยองคกรปกครองสวนทองถ่ินกําหนดใหสภาทองถ่ินใดมี ..... ไดมากกวาหนึ่งคน  
ใหเลือก ...... คนท่ีหนึ่งกอน แลวจึงเลือก ..... ในลําดับถัดไปท่ีละคนจนกวาจะครบตามจํานวนท่ีพึงมี 

 

 

             ขอ 14 ... 
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    ขอ ๑๔ ในการเลือก............ถามีการเสนอชื่อผูสมควรไดรับการแตงตั้งเพียงตําแหนงละหนึ่งคน ใหถือ
วาผูนั้นไดรับเลือก 
    ขอ 8 วิธีเลือก ........ ใหสมาชิกสภาทองถิ่นแตละคนมีสิทธิเสนอช่ือสมาชิกสภาทองถิ่นคนหนึ่งท่ี
ตนเห็นสมควรใหเปนผูดํารงตําแหนง ........ การเสนอนั้นตองมีสมาชิกสภาทองถิ่นรับรองไมนอยกวา
สองคน เวนแตสภาทองถิ่นใดมีสมาขิกสภาทองถิ่นเทาท่ีมีอยูนอยกวาแปดคนใหมีสมาชิกสภาทองถิ่น
รับรองหนึ่งคน โดยใหสมาชิกสภาทองถิ่นแตละคนมีสิทธิรับรองไดเพียงครั้งเดียว ช่ือท่ีเสนอไมจํากัด
จํานวน และใหสมาชิกสภาทองถิ่นลงคะแนนเลือกผูท่ีถูกเสนอช่ือคนหนึ่ง โดยวิธีเขียนหมายเลข
ประจําตัวของผูท่ีถูกเสนอช่ือ เม่ือตรวจนับแลวใหประธานท่ีประชุมประกาศคะแนนตอท่ีประชุมสภา
ทองถิ่น ผูไดคะแนนสูงสุดเปนผูไดรับเลือก ถามีผูไดคะแนนสูงสุดเทากันหลายคนใหเลือกใหมเฉพาะ 
ผูท่ีไดคะแนนสูงสุดนั้นโดยใชวิธีเดิม ถาผลการเลือกใหมปรากฏวายังมีผูไดคะแนนสูงสุดเทากันอีก  
ใหใชวิธีจับสลากเฉพาะผูไดคะแนนสูงสุดเทากัน     
          ใหผูท่ีถูกเสนอชื่อไดรับหมายเลขประจําตัวเพ่ือใชในการลงคะแนนเลือกดวยวิธีจับสลาก โดยให
ผูท่ีถูกเสนอช่ือตกลงกันวาจะใหคนใดเปนคนจับสลากกอนหลัง  แลวใหจัดทําบัตรสลาก ชนิด สี และ
ขนาดอยางเดียวกัน มีจํานวนเทากับจํานวนผูท่ีถูกเสนอชื่อ โดยเขียนหมายเลขประจําตัวตามลําดับให
ครบตามจํานวนผูท่ีถูกเสนอชื่อ หากตกลงกันไมไดใหประธานท่ีประชุมจับสลากวาผูใดจะเปนผูจับสลาก
กอนหลัง 
          ใหประธานท่ีประชุมประกาศหมายเลขประจําตัวของผูท่ีถูกเสนอชื่อตามลําดับหมายเลข 
          ใหสมาชิกสภาทองถ่ินลงคะแนนเลือกผูท่ีถูกเสนอชื่อ โดยวิธีเขียนหมายเลขประจําตัวผูท่ีถูกเสนอ
ชื่อลงในบัตรสลาก ชนิด สี และขนาดอยางเดียวกัน ใสซอง แลวนําซองใสลงในหีบท่ีจัดไวดวยตนเองตอ
หนาประธานท่ีประชุม 
           วิธีการเสนอชื่อและการรับรองตามวรรคหนึ่งใหนําความในขอ 39 มาใชบังคับโดยอนุโลม 
          ใหประธานท่ีประชุมเชิญสมาชิกสภาทองถ่ินไมนอยกวาสองคนชวยตรวจนับคะแนน 
          วธิีจับสลาก ตามวรรคหนึ่งใหประธานท่ีประชุม ดําเนินการใหผูไดคะแนนสูงสุดเทากันตกลงกัน
เสียกอน วาจะใหผูใดเปนผูจับสลากกอนหลัง หากตกลงกันไมไดใหประธานท่ีประชุมจับสลากวาผูใดจะ
เปนผูจับสลากกอนหลัง แลวใหจัดทําบัตรสลาก ชนิด สี และขนาดอยางเดียวกัน ตามจํานวนเทากับ
จํานวนผูไดรับคะแนนสูงสุดเทากัน โดยเขียนขอความวา “ไดรับเลือกเปน ..............” เพียงบัตรเดียว 
นอกนั้นเขียนขอความวา “ไมไดรับเลือกเปน………………………..” 
     ขอ 39 การเสนอญัตติดวยวาจานั้น คือในกรณีการเสนอชื่อสามารถเสนอชื่อดวยวาจาได โดยวิธีการ
ยกมือข้ึนพนศีรษะและยืนข้ึน ใหนําความในขอ 63 วรรคหนึ่ง มาใชบังคับโดยอนุโลม การรับรองญัตติ
เชนวานี้ ใหกระทําโดยวิธียกมือข้ึนพนศีรษะ 
     ขอ 63 วรรคหนึ่ง สมาชกิสภาทองถ่ินผูใดประสงคจะกลาวถอยคําใดตอท่ีประชุมสภาทองถ่ินใหยก
มือข้ึนพนศีรษะ เม่ือประธานสภาทองถ่ินอนุญาตแลว จึงกลาวโดยใหยืนกลาว ณ ท่ีของตนหรือ ณ ท่ีซ่ึง
จัดไวก็ไดและตองกลาวกับประธานสภาทองถ่ิน 
     ขอ 108 เม่ือมีญัตติจะตองใหคณะกรรมการสภาทองถ่ินพิจารณา  ใหประธานสภาทองถ่ินสงญัตติ
นั้นไปยังคณะกรรมการสภาทองถ่ิน ซ่ึงมีหนาท่ีตรงกับญัตติหรือสมควรจะพิจารณาญัตตินั้น หรือสงให
คณะกรรมการสภาทองถ่ินท่ีสภาทองถ่ินตั้งข้ึนเพ่ือพิจารณาญัตตินั้น  
     ขอ 110 ญัตติรางขอบัญญัติท่ีสภาทองถ่ินลงมติรับหลักการ และสงใหคณะกรรมการแปรญัตติ
พิจารณาตามขอ 49 เม่ือคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาแลว จะตองเสนอรางขอบัญญัตินั้นตาม     
รางเดิมและตามท่ีมีการแกไขเพ่ิมเติม พรอมท้ังรายงานยอยื่นตอประธานสภาทองถ่ิน 

 
 
 

นายเกรียงไกร ... 
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นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ตามระเบียบฯ กําหนดการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณ 
ประธานสภาเทศบาล รายจายเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2566 ซ่ึงเปนคณะกรรมการ

สภาเทศบาล ประเภทคณะกรรมการสามัญ จํานวนไมนอยกวา 3 คน แตไมเกิน       
7 คน โดยใหมีหนาท่ีรับ/พิจารณาคําแปรญัตติ และตรวจรางเทศบัญญัติ   

ดังนั้น ขอใหทานสมาชิกสภาเทศบาลเสนอวาคณะกรรมการแปรญัตติ     
รางเทศบัญญัติ ควรมีจํานวนเทาใด ขอใหทานสมาชิกสภาเทศบาลเสนอ โดยตองมี
สมาชิกสภาเทศบาลรับรองไมนอยกวา  2 คน 

- ขอเชิญ ส.ท. สาธิต  หิรัญรักษ 

นายสาธิต  หิรัญรักษ  กราบเรียน ประธานสภาท่ีเคารพ และสมาชิกผูทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล   กระผม นายสาธิต  หิรัญรักษ  สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งท่ี 1   
 ขอเสนอใหมีคณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติ จํานวน  7  ทานครับ 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป - ขอผูรับรองครับ (มีผูรับรองไมนอยกวา 2 คน) 

ประธานสภาเทศบาล - มีผูรับรอง จํานวน         4       คน  ถูกตองตามระเบียบฯ 

   1. นายศุภกร แสงพงษพิทยา 
      2. นายสมศักดิ์  ตือติ่ง 
      3. นายสายัณห  รุงเรือง 
      4. นายเทิดศักดิ์  อัชรีวงศไพศาล 
 - มีสมาชิกสภาเทศบาล ทานใด จะเสนอจาํนวนคณะกรรมการแปรญัตติ           

รางเทศบัญญัติ เปนอยางอ่ืนอีกหรือไม (ไมมี) ถาไมมี ถือวาท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ ใหกําหนดจํานวนคณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติ    
มีจํานวน .....7..... คน                

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ตอไปเปนการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติ ขอใหสมาชิกสภาเทศบาล 
ประธานสภาเทศบาล  เสนอชื่อผูท่ีสมควรใหเปนกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติ คนท่ี 1 โดยตองมี 

สมาชิกสภาเทศบาลรับรองไมนอยกวา  2  คน 
     - ขอเชิญ ส.ท.สาธิต  หิรัญรักษ  
นายสาธิต  หิรัญรักษ  กราบเรียน ประธานสภาท่ีเคารพ และสมาชิกผูทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล   กระผม นายสาธิต  หิรัญรักษ  สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งท่ี 1   

ขอเสนอ นายศุภกร  แสงพงษพิทยา  สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งท่ี 2          
เปนกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติ คนท่ี 1  

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป - ขอผูรับรองครับ (มีผูรับรองไมนอยกวา 2 คน) 

ประธานสภาเทศบาล - มีผูรับรอง จํานวน         2       คน  ถูกตองตามระเบียบฯ 

    1. นายเทิดศักดิ์  อัชรีวงศไพศาล 

    2. นายสมศักดิ์  ตือติ่ง 

 

            - มีสมาชิก ... 

 

 



 
~ 17 ~ 

 

- มีสมาชิกสภาเทศบาล ทานใด จะเสนอทานอ่ืนอีกหรือไม (ไมมี) 

- ถาไมมี เปนอันวา นายศุภกร  แสงพงษพิทยา สมาชิกสภาเทศบาล 

    เขตเลือกตั้งท่ี 2  ไดรับเลือกเปนกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติ  คนท่ี 1 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเลือกกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติ คนท่ี 1 คือ  

 นายศุภกร  แสงพงษพิทยา สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งท่ี  2 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ตอไปเปนการเลือกกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติ คนท่ี 2 ขอใหทานสมาชิกสภา 
ประธานสภาเทศบาล  เทศบาล เสนอชื่อผูท่ีสมควรใหเปนกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติ คนท่ี 2 โดย 

ตองมีสมาชิกสภาเทศบาลรับรองไมนอยกวา 2 คน 
 - ขอเชิญ ส.ท.สาธิต  หิรัญรักษ  

นายสาธิต  หิรัญรักษ  กราบเรียน ประธานสภาท่ีเคารพ และสมาชิกผูทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล   กระผม นายสาธิต  หิรัญรักษ  สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งท่ี 1   

ขอเสนอ นายสมปอง  งามเสง่ียม  สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งท่ี 2             
เปนกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติ คนท่ี 2  

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป - ขอผูรับรองครับ (มีผูรับรองไมนอยกวา 2 คน) 

ประธานสภาเทศบาล - มีผูรับรอง จํานวน         3       คน  ถูกตองตามระเบียบฯ 

    1. นายเทิดศักดิ์  อัชรีวงศไพศาล 

    2. นายสุทธิ  ตังสวานชิ 

  3. นายศุภกร  แสงพงษพิทยา 

- มีสมาชิกสภาเทศบาล ทานใด จะเสนอทานอ่ืนอีกหรือไม (ไมมี) 

- ถาไมมี เปนอันวา นายสมปอง  งามเสง่ียม  สมาชิกสภาเทศบาล 

    เขตเลือกตั้งท่ี 2  ไดรับเลือกเปนกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติ  คนท่ี 2 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเลือกกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติ คนท่ี  2  คือ  

 นายสมปอง  งามเสง่ียม สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งท่ี  2 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ตอไปเปนการเลือกกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติ คนท่ี 3 ขอใหทานสมาชิกสภา 
ประธานสภาเทศบาล  เทศบาล เสนอชื่อผูท่ีสมควรใหเปนกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติ คนท่ี 3 โดย 

ตองมีสมาชิกสภาเทศบาลรับรองไมนอยกวา 2 คน 
 - ขอเชิญ ส.ท.สาธิต  หิรัญรักษ  

นายสาธิต  หิรัญรักษ  กราบเรียน ประธานสภาท่ีเคารพ และสมาชิกผูทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล   กระผม นายสาธิต  หิรัญรักษ  สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งท่ี 1   

ขอเสนอ   นายถนอม  ยินดี       สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกต้ังท่ี 2               
เปนกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติ คนท่ี 3  

 

           นายเกรียงไกร … 
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นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป - ขอผูรับรองครับ (มีผูรับรองไมนอยกวา 2 คน) 
ประธานสภาเทศบาล - มีผูรับรอง จํานวน         2       คน  ถูกตองตามระเบียบฯ 
    1. นายเทิดศักดิ์  อัชรีวงศไพศาล 
    2. นายสายัณห  รุงเรือง 

- มีสมาชิกสภาเทศบาล ทานใด จะเสนอทานอ่ืนอีกหรือไม (ไมมี) 
- ถาไมมี เปนอันวา   นายถนอม  ยินดี    สมาชิกสภาเทศบาล 

    เขตเลือกตั้งท่ี 2  ไดรับเลือกเปนกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติ  คนท่ี 3 
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเลือกกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติ คนท่ี 3 คือ  
 นายถนอม  ยินดี สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งท่ี  2 
นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ตอไปเปนการเลือกกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติ คนท่ี 4 ขอใหทานสมาชิกสภา 
ประธานสภาเทศบาล  เทศบาล เสนอชื่อผูท่ีสมควรใหเปนกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติ คนท่ี 4 โดย 

ตองมีสมาชิกสภาเทศบาลรับรองไมนอยกวา 2 คน 
 - ขอเชิญ ส.ท.สาธิต  หิรัญรักษ  

นายสาธิต  หิรัญรักษ  กราบเรียน ประธานสภาท่ีเคารพ และสมาชิกผูทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล   กระผม นายสาธิต  หิรัญรักษ  สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งท่ี 1   

ขอเสนอ   นายสมศักดิ์   ตือติ่ง    สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งท่ี 2          
เปนกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติ คนท่ี 4  

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป - ขอผูรับรองครับ (มีผูรับรองไมนอยกวา 2 คน) 
ประธานสภาเทศบาล - มีผูรับรอง จํานวน         2       คน  ถูกตองตามระเบียบฯ 
    1. นายเทิดศักดิ์  อัชรีวงศไพศาล 
    2. นายสายัณห  รุงเรือง 

- มีสมาชิกสภาเทศบาล ทานใด จะเสนอทานอ่ืนอีกหรือไม (ไมมี) 
- ถาไมมี เปนอันวา   นายสมศักดิ์  ตือติ่ง     สมาชิกสภาเทศบาล 

    เขตเลือกตั้งท่ี 2  ไดรับเลือกเปนกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติ  คนท่ี 4 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเลือกกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติ คนท่ี 4 คือ  
 นายสมศักดิ์  ตือติ่ง สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งท่ี  2 
นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ตอไปเปนการเลือกกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติ คนท่ี 5 ขอใหทานสมาชิกสภา 
ประธานสภาเทศบาล  เทศบาล เสนอชื่อผูท่ีสมควรใหเปนกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติ คนท่ี 5 โดย 

ตองมีสมาชิกสภาเทศบาลรับรองไมนอยกวา 2 คน 
 - ขอเชิญ ส.ท.สาธิต  หิรัญรักษ  

นายสาธิต  หิรัญรักษ  กราบเรียน ประธานสภาท่ีเคารพ และสมาชิกผูทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล   กระผม นายสาธิต  หิรัญรักษ  สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งท่ี 1   

ขอเสนอ นายเทิดศักดิ์  อัชรีวงศไพศาล  สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งท่ี 1          
เปนกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติ คนท่ี 5 
 
       นายเกรียงไกร ... 
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นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป - ขอผูรับรองครับ (มีผูรับรองไมนอยกวา 2 คน) 
ประธานสภาเทศบาล - มีผูรับรอง จํานวน         2       คน  ถูกตองตามระเบียบฯ 
    1. นายศุภกร  แสงพงษพิทยา 
    2. นายสมศักดิ์  ตือติ่ง 

- มีสมาชิกสภาเทศบาล ทานใด จะเสนอทานอ่ืนอีกหรือไม (ไมมี) 
- ถาไมมี เปนอันวา นายเทิดศักดิ์  อัชรีวงศไพศาล สมาชิกสภาเทศบาล 

    เขตเลือกตั้งท่ี 1  ไดรับเลือกเปนกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติ  คนท่ี 5 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเลือกกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติ คนท่ี 5 คือ  
 นายเทิดศักดิ์  อัชรีวงศไพศาล สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งท่ี  1 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ตอไปเปนการเลือกกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติ คนท่ี 6 ขอใหทานสมาชิกสภา 
ประธานสภาเทศบาล  เทศบาล เสนอชื่อผูท่ีสมควรใหเปนกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติ คนท่ี 6 โดย 

ตองมีสมาชิกสภาเทศบาลรับรองไมนอยกวา 2 คน 
 - ขอเชิญ ส.ท.สาธิต  หิรัญรักษ  

นายสาธิต  หิรัญรักษ  กราบเรียน ประธานสภาท่ีเคารพ และสมาชิกผูทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล   กระผม นายสาธิต  หิรัญรักษ  สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งท่ี 1   

ขอเสนอ นายสุทธิ   ตั งสวานิช  สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้ ง ท่ี  1              
เปนกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติ คนท่ี 6  

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป - ขอผูรับรองครับ (มีผูรับรองไมนอยกวา 2 คน) 
ประธานสภาเทศบาล - มีผูรับรอง จํานวน         2       คน  ถูกตองตามระเบียบฯ 
    1. นายเทิดศักดิ์  อัชรีวงศไพศาล 
    2. นายสมปอง  งามเสง่ียม 

- มีสมาชิกสภาเทศบาล ทานใด จะเสนอทานอ่ืนอีกหรือไม (ไมมี) 
- ถาไมมี เปนอันวา นายสุทธิ  ตังสวานิช สมาชิกสภาเทศบาล 

    เขตเลือกตั้งท่ี 1  ไดรับเลือกเปนกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติ  คนท่ี 6 
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเลือกกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติ คนท่ี 6  คือ  
 นายสุทธิ  ตังสวานิช สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งท่ี  1 
นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ตอไปเปนการเลือกกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติ คนท่ี 7 ขอใหทานสมาชิกสภา 
ประธานสภาเทศบาล  เทศบาล เสนอชื่อผูท่ีสมควรใหเปนกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติ คนท่ี 7 โดย 

ตองมีสมาชิกสภาเทศบาลรับรองไมนอยกวา 2 คน 
 - ขอเชิญ ส.ท.สมศักดิ์  ตือติ่ง  

นายสมศักดิ์  ตือติ่ง  กราบเรียน ประธานสภาท่ีเคารพ และสมาชิกผูทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล   กระผม นายสมศักดิ์  ตือติ่ง  สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งท่ี 2   

ขอเสนอ นายสาธิต  หิรัญรักษ   สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้ ง ท่ี  1             
เปนกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติ คนท่ี 7 
 
         นายเกรียงไกร … 
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นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป - ขอผูรับรองครับ (มีผูรับรองไมนอยกวา 2 คน) 

ประธานสภาเทศบาล - มีผูรับรอง จํานวน         3       คน  ถูกตองตามระเบียบฯ 

    1. นายเทิดศักดิ์  อัชรีวงศไพศาล 

    2. นายสุทธิ  ตังสวานชิ 

  3. นายสายัณห  รุงเรือง 

- มีสมาชิกสภาเทศบาล ทานใด จะเสนอทานอ่ืนอีกหรือไม (ไมมี) 

- ถาไมมี เปนอันวา นายสาธิต  หิรัญรักษ สมาชิกสภาเทศบาล 

    เขตเลือกตั้งท่ี 1  ไดรับเลือกเปนกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติ  คนท่ี 7 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเลือกกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติ คนท่ี 7  คือ  

 นายสาธิต  หิรัญรักษ สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งท่ี  1 

    สรุป  ท่ีประชุมมีมตเิลือกคณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติ  ดังนี้ 
1. นายศุภกร  แสงพงษพิทยา สมาชิกสภาเทศบาล  เขตเลือกตั้งท่ี 2 
2. นายสมปอง  งามเสง่ียม สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งท่ี 2 
3. นายถนอม  ยินดี  สมาชิกสภาเทศบาล  เขตเลือกตั้งท่ี 2 
4. นายสมศักดิ์  ตือติ่ง  สมาชิกสภาเทศบาล  เขตเลือกตั้งท่ี 2 
5. นายเทิดศักดิ์  อัชรีวงศไพศาล สมาชิกสภาเทศบาล  เขตเลือกตั้งท่ี 1 
6. นายสุทธิ  ตังสวานิช  สมาชิกสภาเทศบาล  เขตเลือกตั้งท่ี 1 
7. นายสาธิต  หิรัญรักษ  สมาชิกสภาเทศบาล  เขตเลือกตั้งท่ี 1 
โดยใหมีหนาท่ีรับ/พิจารณาคําแปรญัตติและตรวจรางเทศบัญญัติ 

 
นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป สําหรับในการพิจารณารางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายนั้นจะพิจารณา 3 วาระรวด 
ประธานสภาเทศบาล  เดียวไมได ขอเชิญเลขานุการสภาชี้แจงระเบียบ 
นางกานดา  นามสงา  เรียนประธานสภาท่ีเคารพและสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
 
 
            ระเบียบ ... 
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ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ.2547 รวมแกไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2565 
         ขอ 45 วรรค 3 ญตัตริางขอบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดยีวไมได ในการพิจารณาวาระท่ีสอง ใหกําหนด
ระยะเวลาเสนอคําแปรญตัตไิว  ไมนอยกวา 24 ช่ัวโมง นับแตสภาทองถ่ินมีมติรับหลักการแหงรางขอบัญญัติงบประมาณน้ัน 
         ขอ 49 ญัตติรางขอบัญญตัิท่ีสภาทองถ่ินลงมติรับหลักการแลว ถาจะตองสงใหคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา ให
ประธานสภาทองถ่ินสงรางขอบัญญัติน้ันไปใหคณะกรรมการแปรญตัติพิจารณาโดยละเอียด และท่ีประชุมสภาทองถ่ินจะตองกําหนด
ระยะเวลาเสนอคําแปรญตัติตอคณะกรรมการแปรญัตตดิวย 
          ภายในระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติท่ีสภาทองถ่ินกําหนดตามวรรคหน่ึง ผูบริหารทองถ่ินหรือสมาชิกสภาทองถ่ินผูใดเห็นควร
จะแกไขเพ่ิมเติมรางขอบัญญตัิก็ใหเสนอคําแปรญัตติลวงหนาเปนหนังสือ โดยใหแปรญัตติเปนรายขอ และเสนอตอประธาน
คณะกรรมการแปรญัตติ ในกรณีท่ีสมาชิกสภาทองถ่ินเปนผูแปรญัตตจิะตองมีสมาชิกสภาทองถ่ินรับรองเชนเดียวกับการเสนอญตัต ิ
         ขอ ๕๐ เมื่อคณะกรรมการแปรญตัตไิดพิจารณาแลว จะตองเสนอรางขอบัญญตัิน้ันตามรางเดมิ และตามท่ีมีการแกไขเพ่ิมเตมิ 
พรอมท้ังรายงานและบันทึกความเห็นยื่นตอประธานสภาทองถ่ิน รายงานน้ันอยางนอยจะตองระบุวาไดมีหรือไมมีการแกไขเพ่ิมเตมิใน
ตอนหรือขอใดบาง การแปรญัตตแิละมติของคณะกรรมการแปรญัตติเก่ียวดวยการแปรญัตติน้ันเปนประการใด การสงวนความเห็น
ของกรรมการแปรญัตติ ตลอดจนการสงวนคําแปรญัตติดวย  และใหประธานสภาทองถ่ินสงรายงานน้ัน แกสมาชิกสภาทองถ่ินไมนอย
กวายี่สิบสี่ช่ัวโมงกอนวันประชุมพิจารณา เวนแตกรณีตองพิจารณาเปนการดวน 
           ใหคณะกรรมการแปรญตัติไปรวมประชุมสภาทองถ่ินดวย เพ่ือแถลงประกอบรายงานหรือช้ีแจงขอสงสัยตาง ๆ เก่ียวกับ
รายงานน้ัน 
          ขอ 59 การแปรญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณ จะกระทําไดเฉพาะการขอลดรายจาย หรือการขอลดจาํนวนเงินท่ีขออนุญาต
จาย และตองมีจํานวนสมาชิกสภาทองถ่ินรับรอง 
          คําแปรญัตติใหเสนอลวงหนาเปนหนังสือตอประธานคณะกรรมการแปรญัตตภิายในระยะเวลาท่ีสภาทองถ่ินกําหนดตามขอ 
45 วรรคสาม (ไมนอยกวา 24 ช่ัวโมง นับแตสภาทองถ่ินมีมติรับหลักการ) และขอ 49  วรรคหน่ึง 
         ขอ 60 หามไมใหแปรญตัติรายจายข้ึนใหม หรือเพ่ิมเตมิรายจาย หรือเปลี่ยนแปลงความประสงคของจํานวนเงินท่ีขออนุมัติ
จาย เวนแตจะไดรับคํารับรองจากผูบริหารทองถ่ิน หรือคําแปรญัตตน้ัินผูบริหารทองถ่ินเปนผูแปรญัตติ 
         ขอ ๖๑ หามไมใหแปรญตัติในรายการและจํานวนเงินซึ่งมีขอผูกพันอยางใดอยางหน่ึง ดังตอไปน้ี 
         (1) ดอกเบ้ียและเงินสงใชตนเงินกู 
         (2) รายจายซึ่งเปนจํานวนเงินท่ีตองจายตามกฎหมาย 
        ถามีปญหาวา รายจายรายการใดมีขอผูกพันตามวรรคหน่ึงหรือไม ใหประธานสภาทองถ่ินเปนผูวินิจฉัย  ช้ีขาด 
         ขอ ๑๑๕ คณะกรรมการสภาทองถ่ินจะกําหนดนัดประชุมเมือ่ใด ใหแจงใหผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน ผูเสนอญัตติ 
และผูแปรญตัติ ทราบลวงหนาไมนอยกวายี่สิบสี่ช่ัวโมงกอนกําหนดเวลานัดประชุม 

 
นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ขอใหท่ีประชุมเสนอวาจะกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติตอคณะกรรมการ 
ประธานสภาเทศบาล แปรญัตติรางเทศบัญญัติ การพิจารณาคําแปรญัตติ และกําหนดนัดประชุมวาระ 2 

และวาระ 3 
นายสาธิต  หิรัญรักษ เรียน  ประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ 
สมาชิกสภาเทศบาล ขอเสนอ 
 1. กําหนดระยะเวลาในการเสนอคําแปรญัตติงบประมาณรายจายเพ่ิมเติม        

(ฉบับท่ี 2) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2566  เปนเวลา 3 วัน ตั้งแตวันท่ี  ๑๑ - ๑3   
กันยายน 2566 และกําหนดรับคําแปรญัตติ เวลา 08.30 น. – 16.30 น.       
ของแตละวัน  ณ หองประชุมสภาเทศบาลตําบลเมืองแกลง 

 
               2. กําหนด ... 
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 2. กําหนดระยะเวลานัดประชุมพิจารณาคําแปรญัตติและตรวจรางงบประมาณ

รายจายเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 คณะกรรมการ     
แปรญัตติรางขอบัญญัติ กําหนดนัดประชุมเม่ือใด ใหแจงใหผูบริหารทองถ่ิน    
สมาชิกสภาทองถ่ิน ผูเสนอญัตติ และผูแปรญัตติ ทราบลวงหนาไมนอยกวายี่สิบสี่
ชั่วโมงกอนกําหนดเวลานัดประชุม ดวย (14 ก.ย. 2566) 

 3. กําหนดนัดประชุมพิจารณารางงบประมาณรายจายเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2566 วาระ 2,3 อีกครั้ง ในวันท่ี 18 กันยายน 2566          
เวลา   0๙.๓0    น. ณ หองประชุมสภาเทศบาลตําบลเมืองแกลงแหงนี้ 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป - ขอผูรับรองครับ (มีผูรับรองไมนอยกวา 2 คน) 
ประธานสภาเทศบาล - มีผูรับรอง จํานวน         3       คน  ถูกตองตามระเบียบฯ 

    1. นายเทิดศักดิ์  อัชรีวงศไพศาล 

    2. นายสุทธิ  ตังสวานชิ 

  3. นายสมศักดิ์  ตือติ่ง 

    - มีสมาชิกสภาเทศบาล ทานใด จะเสนอเปนอยางอ่ืนอีกหรือไม (ไมมี) 
    - ถาไมมี ถือวาท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ 
1. กําหนดระยะเวลาในการเสนอคําแปรญัตติงบประมาณรายจายเพ่ิมเติม        
(ฉบับท่ี 2) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2566 เปนเวลา 3 วัน ตั้งแตวันท่ี  ๑๑ - ๑3 
กันยายน 2566 และกําหนดรับคําแปรญัตติ เวลา 08.30 น. – 16.30 น.       
ของแตละวัน  ณ หองประชุมสภาเทศบาลตําบลเมืองแกลง 

 2. กําหนดระยะเวลานัดประชุมพิจารณาคําแปรญัตติและตรวจรางงบประมาณ
รายจายเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2566 คณะกรรมการ     
แปรญัตติรางขอบัญญัติ กําหนดนัดประชุมเม่ือใด ใหแจงใหผูบริหารทองถ่ิน สมาชิก
สภาทองถ่ิน ผูเสนอญัตติ และผูแปรญัตติ ทราบลวงหนาไมนอยกวายี่สิบสี่ชั่วโมง
กอนกําหนดเวลานัดประชุม ดวย 

 3. กําหนดนัดประชุมพิจารณารางงบประมาณรายจายเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2566 วาระ 2,3 อีกในวัน ท่ี  18   กันยายน 2566                
เวลา   0๙.30    น. ณ หองประชุมสภาเทศบาลตําบลเมืองแกลงแหงนี้ 

 

              นายเกรียงไกร ... 
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นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ระเบียบวาระท่ี 4  ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําป 2566   
ประธานสภาเทศบาล เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม ในหมวดคาท่ีดินและส่ิงกอสราง ประเภท         

คากอสรางส่ิงสาธารณูปโภค จํานวน 1 รายการ เปนเงิน 95,000 บาท       
(เกาหม่ืนหาพันบาทถวน) (กองการประปา)   ขอเชิญนายกเทศมนตรี  

นายสันติชัย  ตังสวานิช  เรียนทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ 
นายกเทศมนตรี เรื่อง    ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําป 2566 เพ่ือไปตั้งจายเปน 

รายการใหม ในหมวดคาท่ีดินและสิ่งกอสราง ประเภท คากอสราง         
สิ่งสาธารณูปโภค จํานวน 1 รายการ เปนเงิน 95,000 บาท (เกาหม่ืน  
หาพันบาทถวน) (กองการประปา) 

เรียน ประธานสภาเทศบาลตําบลเมืองแกลง 

ดวยคณะผูบริหารเทศบาลตําบลเมืองแกลง มีความจําเปนตองเสนอ
ญัตติเพ่ือขออนุมัติจากสภาเทศบาลตําบลเมืองแกลง เพ่ือพิจารณาขโอน
งบประมาณรายจายประจําป 2566 เพ่ือตั้งจายเปนรายการใหมในแผนงานการ
พาณิชย งานกิจการประปา งบลงทุน หมวดคาท่ีดินและสิ่งกอสราง ประเภท          
คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค จํานวน 1 รายการ โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

     หลักการ 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2563 หมวด 4 ขอ 27 “การโอนเงินงบประมาณ
รายจายในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ท่ีทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ
เปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน” 

     เหตุผล 

  ดวยเทศบาลตําบลเมืองแกลง เสนอขออนุมัติโอนงบประมาณรายจาย 
เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม ในหมวดคาท่ีดินและสิ่งกอสราง ประเภท           
คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค จํานวน 1 รายการ เพ่ือจัดทําโครงการปรับปรุง    
ทอเมนจายน้ําประปาบริเวณภายในหมูบานเอ้ืออาทรระยอง (วังหวา) ซอย 4 
ซอย 6 และซอย 8 (ชุมชนหมูบานเอ้ืออาทรระยอง (วังหวา)) โดยใชทอ PVC 
ขนาดเสนผานศูนยกลาง 2 1/2 นิ้ว ชั้น 13.5 ความยาวไมนอยกวา 67 เมตร 
พรอมอุปกรณ เพ่ือแกไขปญหาน้ําประปาขุน และทําใหสามารถระบายตะกอนท่ีสะสม
ในระบบทอจายน้ําได 

  คณะผูบริหารไดพิจารณาแลว เห็นวามีความจําเปนจะตองขออนุมัติจาก        
สภาเทศบาลตําบลเมืองแกลง เพ่ือขอโอนงบประมาณรายจายประจําป 2566 
เพ่ือนําไปตั้งจายเปนรายการใหม ในหมวดท่ีดินและสิ่งกอสราง ประเภท           
คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค จํานวน 1 รายการ ดังนี้ 

 
 
         โอนเพ่ิม ... 
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     โอนเพ่ิม (เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม) 
     แผนงานการพาณิชย 
     งานกิจการประปา 
     งบลงทุน 
     หมวดคาท่ีดินและส่ิงกอสราง 
     - ประเภท คากอสรางส่ิงสาธารณูปโภค  

  โครงการปรับปรุงทอเมนจายน้ําประปาบริเวณภายในหมูบานเอ้ือ
อาทรระยอง (วังหวา) ซอย 4 ซอย 6 และซอย 8 (ชุมชนหมูบานเอ้ืออาทร
ระยอง (วังหวา)) จํานวน 95,000 บาท 

  - เพ่ือจายเปนคาใชจายในโครงการปรับปรุงทอเมนจายน้ําประปา 
บริเวณภายในหมูบานเอ้ืออาทรระยอง (วังหวา) ซอย 4 ซอย 6 และซอย 8 โดย
ใชทอ PVC ขนาดเสนผานศูนยกลาง 2 1/2 นิ้ว ชั้น 13.5 ความยาวไมนอยกวา 
67 เมตร พรอมอุปกรณ 

  - เปนไปตาม 
1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 14) 

พ.ศ. 2562 มาตรา 51 (1) ใหมีน้ําสะอาดหรือการประปา  
2. แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) ฉบับท่ี 2 เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2 

หนาท่ี 7 ลําดับท่ี 5 
3. เปนไปตามแบบแปลนเทศบาลตําบลเมืองแกลง ป.14/2566 

   รวมโอนเพ่ิม 95,000 บาท (เกาหม่ืนหาพันบาทถวน) 

โอนลด 
     แผนงานการพาณิชย 
     งานกิจการประปา 
     งบดําเนนิงาน 
     หมวดคาใชสอย 

  - ประเภท รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะ
รายจายงบรายจายอ่ืน ๆ คาบํารุงรักษาและซอมแซม ตั้งไว 420,000 บาท 
ปจจุบันคงเหลือ 339,512.65 บาท เหลือเพียงพอแกการเบิกจายตลอดป      
จึงขอโอนลด จํานวน 95,000 บาท เพ่ือนําไปตั้งจายเปนรายการใหมในแผนงาน       
การพาณิชย งานกิจการประปา งบลงทุน หมวดคาท่ีดินและสิ่งกอสราง ประเภท 
คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค โครงการปรับปรุงทอเมนจายน้ําประปาบริเวณภายใน
หมูบานเอ้ืออาทรระยอง (วังหวา) ซอย 4 ซอย 6 และซอย 8  (ชุมชนหมูบานเอ้ืออาทร
ระยอง (วังหวา))  จํานวน 95,000 บาท 

   รวมโอนลด 95,000 บาท (เกาหม่ืนหาพันบาทถวน) 

 

            จึงเรียนมา ... 

 



 
~ 25 ~ 

 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดนําเสนอตอท่ีประชุมสภาเทศบาลตําบลเมืองแกลง 
เพ่ือพิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําป 2566 เพ่ือตั้งจายเปน
รายการใหม หมวดคาท่ีดินและสิ่งกอสราง ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค 
โครงการปรับปรุงทอเมนจายน้ําประปาบริเวณภายในหมูบานเอ้ืออาทรระยอง 
(วังหวา) ซอย 4 ซอย 6 และซอย 8 (ชุมชนหมูบานเอ้ืออาทรระยอง (วังหวา)) 
จํานวน 1 รายการ เปนเ งิน 95,000 บาท (เกาหม่ืนหาพันบาทถวน)            
(กองการประปา) ตามระเบียบฯ ขอ 27 ตอไป 

               ขอแสดงความนับถือ 

       สันติชัย  ตังสวานิช 

            (นายสันติชัย  ตังสวานิช) 

         นายกเทศมนตรีตําบลเมืองแกลง 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใด ประสงคจะเสนอความเห็นเปนอยางอ่ืนหรือไม (ไมมี)        
ประธานสภาเทศบาล ถาไมมี ขอใหเลขานุการสภาเทศบาล ตรวจสอบจํานวนสมาชิกสภาเทศบาลท่ีอยูใน

ท่ีประชุม วาครบองคประชุมตามระเบียบฯ หรือไม 
นางกานดา  นามสงา  เรียน ประธานสภาท่ีเคารพ 
เลขานุการสภาเทศบาล ไดตรวจสอบจํานวนสมาชิกสภาเทศบาล อยูในท่ีประชุมแลว มีจํานวน  10  คน  

ครบองคประชุม ตามขอ 76 แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับ
การประชุมสภาทอง ถ่ิน พ.ศ. 2547 รวมแกไขเ พ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3 )            
พ.ศ. 2565 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ตอไป จะขอมติท่ีประชุมสภาเทศบาล เห็นชอบ อนุมัติโอนงบประมาณรายจาย 
ประธานสภาเทศบาล ประจําป 2566 เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม ในหมวดคาท่ีดินและ

ส่ิงกอสราง ประเภทคากอสรางส่ิงสาธารณูปโภค จํานวน 1 รายการ       
เปนเงิน 95,000 บาท (เกาหม่ืนหาพันบาทถวน) (กองการประปา)   
ตามท่ีนายกเทศมนตรีเสนอหรือไม 

- มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใด เห็นชอบ  โปรดยกมือข้ึน   
  เห็นชอบ  จํานวน        10        คะแนนเสียง 

    1. นายศุภกร แสงพงษพิทยา 
    2. นายสมปอง งามเสง่ียม 
       3. นายสมศักดิ์  ตือติ่ง 
          4. นายสายัณห  รุงเรือง 
       5. นายเทิดศักดิ์  อัชรีวงศไพศาล 
          6. นายสาธิต  หิรัญรักษ 
          7. นายสุทธิ  ตังสวานิช 
       8. นายแกวกาว  ถนอมวงศ 
       9. นายจตุรงค  วงศโภคิน 
       10.นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป 
 
               - มีสมาชิก ... 
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- มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใด  ไมเห็นชอบ  โปรดยกมือข้ึน 
    ไมเห็นชอบ   จํานวน        -        คะแนนเสียง 
  - งดออกเสียง จํานวน        -        คน 
  - ไมมา  จํานวน        1        คน  
    1.นางทัศนีย  วิสุทธาธรรม  (ยื่นใบลา) 

- ไมอยูในท่ีประชุม จํานวน       1       คน  
    1.นายถนอม  ยินดี 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ อนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําป 2566 เพ่ือไป 
ตั้งจายเปนรายการใหม ในหมวดคาท่ีดินและส่ิงกอสราง ประเภท คากอสราง 
ส่ิงสาธารณูปโภค จํานวน 1 รายการ เปนเงิน 95,000 บาท (เกาหม่ืนหาพัน
บาทถวน) (กองการประปา)      

          เห็นชอบ  จํานวน    10    คะแนนเสียง  
ไมเห็นชอบ  จํานวน     -  คะแนนเสียง 
งดออกเสียง  จํานวน     -   คน  

     ไมมา    จํานวน     1   คน 
     ไมอยูในท่ีประชุม จํานวน    1   คน 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ระเบียบวาระท่ี 5  ญัตติขออนุมัติกันเงินในกรณียังมิไดกอหนี้ผูกพันในหมวดคาท่ีดิน   
ประธานสภาเทศบาล และส่ิงปลูกสราง ประเภทคากอสรางส่ิงสาธารณูปโภค จํานวน 1 รายการ เปนเงิน 

95,000 บาท (เกาหม่ืนหาพันบาทถวน) (กองการประปา) 
 ขอเชิญนายกเทศมนตรี  
นายสันติชัย  ตังสวานิช  เรียนทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ 
นายกเทศมนตรี เรื่อง    ญัตติขออนุมัติกันเงินในกรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน ในหมวดคาท่ีดินและสิ่งปลูกสราง 

ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค จํานวน 1 รายการ เปนเงิน 95,000 บาท   
(เกาหม่ืนหาพันบาทถวน) (กองการประปา) 

เรียน ประธานสภาเทศบาลตําบลเมืองแกลง 

ดวยผูบริหารเทศบาลตําบลเมืองแกลง ไดพิจารณาแลวเห็นวามีความ
จําเปนตองขออนุมัติจากสภาเทศบาลตําบลเมืองแกลง เพ่ือพิจารณาขออนุมัติกัน
เงิน กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพันออกไปอีก 1 ป ในหมวดคาท่ีดินและสิ่งกอสราง 
ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค จํานวน 1 รายการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

     หลักการ 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน   

การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ.2547 และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี4) พ.ศ.2561 ขอ 59 ในกรณีท่ีมีรายจาย
หมวดคาครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอสราง ยังมิไดกอหนี้ผูกพัน แตมีความจําเปนตอง
ใชจายเงินนั้นตอไปอีก ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินรายงานขออนุมัติกันเงิน                
ตอสภาทองถ่ินไดอีกไมเกินระยะเวลาหนึ่งป 

         เหตุผล ... 
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     เหตุผล 

  ตามท่ีสภาเทศบาลตําบลเมืองแกลง ไดเห็นชอบโอนเงินงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ 2566 เพ่ือตั้งจายเปนรายการใหม ในหมวดคาท่ีดินและ
สิ่งกอสราง ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค จํานวน 1 รายการ เปนเงิน 
95,000 บาท ของงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2566      
เนื่องจากขณะนี้ใกลสิ้นปงบประมาณ 2566 จึงทําใหงบประมาณดังกลาว        
ไมสามารถกอหนี้ผูกพันไดทันภายในปงบประมาณ 2566 จึงมีความจําเปน
จะตองขออนุมัติกันเงินในกรณียังมิไดกอหนี้ผูกพันออกไปอีก 1 ป เพ่ือใหสามารถ
ดําเนินการเบิกจายในปงบประมาณ 2567 ตอไป 

  คณะผูบริหารไดพิจารณาแลว เห็นวามีความจําเปนจะตองขออนุมัติจาก
สภาเทศบาลตําบลเมืองแกลง เพ่ือขออนุมัติกันเงินในกรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน     
ในหมวดคาท่ีดินและสิ่งกอสราง  ประเภท คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค จํานวน  1 รายการ 
รวมเปนเงินท้ังสิ้น 95,000 บาท (เกาหม่ืนหาพันบาทถวน) โดยมีรายละเอียด 
ดังนี้ 

  รายการท่ีเสนอขอกันเงิน กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน  

     แผนงานการพาณิชย 
     งานกิจการประปา 
     หมวดคาท่ีดินและส่ิงกอสราง 
     - ประเภท คากอสรางส่ิงสาธารณูปโภค  

  โครงการปรับปรุงทอเมนจายน้ําประปาบริเวณภายในหมูบานเอ้ือ
อาทรระยอง (วังหวา) ซอย 4 ซอย 6 และซอย 8 (ชุมชนหมูบานเอ้ืออาทร
ระยอง (วังหวา)) จํานวน 95,000 บาท 
 - เพ่ือจายเปนคาใชจายโครงการปรับปรุงทอเมนจายน้ําประปา บริเวณ
ภายในหมูบานเอ้ืออาทรระยอง (วังหวา) ซอย 4 ซอย 6 และซอย 8 โดยใชทอ 
PVC ขนาดเสนผานศูนยกลาง 2 1/2 นิ้ว ชั้น 13.5 ความยาวไมนอยกวา          
67 เมตร พรอมอุปกรณ 

   - เปนไปตาม  
1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 14) 

พ.ศ. 2562 มาตรา 51 (1) ใหมีน้ําสะอาดหรือการประปา  
2. แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) ฉบับท่ี 2 เพ่ิมเติม           ครั้ง

ท่ี 2/2566 หนาท่ี 7 ลําดับท่ี 5 
 3. เปนไปตามแบบแปลนเทศบาลตําบลเมืองแกลง ป.14/2566 
 
 
             จึงเรียนมา ... 
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 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดนําเสนอตอท่ีประชุมสภาเทศบาลตําบลเมืองแกลง 
เพ่ือพิจารณาขออนุมัติกันเงินในกรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน ในหมวดคาท่ีดินและ
สิ่งกอสราง ประเภท คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค จํานวน 1 รายการ เปนเงิน 
95,000 บาท (เกาหม่ืนหาพันบาทถวน) ของงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ 2566 ออกไปอีก 1 ป เพ่ือนําไปเบิกจายในปงบประมาณ 2567 
ตอไป 
 

               ขอแสดงความนับถือ 

       สันติชัย  ตังสวานิช 

            (นายสันติชัย  ตังสวานิช) 

         นายกเทศมนตรีตําบลเมืองแกลง 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใด ประสงคจะเสนอความเห็นเปนอยางอ่ืนหรือไม (ไมมี)        
ประธานสภาเทศบาล ถาไมมี ขอใหเลขานุการสภาเทศบาล ตรวจสอบจํานวนสมาชิกสภาเทศบาลท่ีอยูใน

ท่ีประชุม วาครบองคประชุมตามระเบียบฯ หรือไม 
นางกานดา  นามสงา  เรียน ประธานสภาท่ีเคารพ 
เลขานุการสภาเทศบาล ไดตรวจสอบจํานวนสมาชิกสภาเทศบาล อยูในท่ีประชุมแลว มีจํานวน ..11... คน  

ครบองคประชุม ตามขอ 76 แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับ
การประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ.2547 รวมแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2565 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ตอไป จะขอมติท่ีประชุมสภาเทศบาล เห็นชอบ อนุมัติกันเงินในกรณียังมิไดกอหนี้ 
ประธานสภาเทศบาล ผูกพัน ในหมวดคาท่ีดินและส่ิงปลูกสราง ประเภทคากอสรางส่ิงสาธารณูปโภค จํานวน 

1 รายการ เปนเงิน 95,000 บาท (เกาหม่ืนหาพันบาทถวน) (กองการประปา)   
ตามท่ีนายกเทศมนตรีเสนอหรือไม 

- มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใด เห็นชอบ  โปรดยกมือข้ึน   
  เห็นชอบ  จํานวน        11        คะแนนเสียง 

    1. นายศุภกร แสงพงษพิทยา 
    2. นายสมปอง งามเสง่ียม 
    3. นายถนอม  ยินด ี
       4. นายสมศักดิ์  ตือติ่ง 
          5. นายสายัณห  รุงเรือง 
       6. นายเทิดศักดิ์  อัชรีวงศไพศาล 
          7. นายสาธิต  หิรัญรักษ 
          8. นายสุทธิ  ตังสวานิช 
       9. นายแกวกาว  ถนอมวงศ 
       10. นายจตุรงค  วงศโภคิน 
       11.นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป 
 
              - มีสมาชิก ... 
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- มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใด  ไมเห็นชอบ  โปรดยกมือข้ึน 
    ไมเห็นชอบ   จํานวน        -        คะแนนเสียง 
  - งดออกเสียง จํานวน        -        คน 
  - ไมมา  จํานวน        1        คน  
    1.นางทัศนีย  วิสุทธาธรรม  (ยื่นใบลา) 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ  อนุมัติกันเงินในกรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน ในหมวดคาท่ีดินและ
ส่ิงปลูกสราง ประเภทคากอสรางส่ิงสาธารณูปโภค จํานวน 1 รายการ เปนเงิน         
95,000 บาท (เกาหม่ืนหาพันบาทถวน) (กองการประปา)     

          เห็นชอบ  จํานวน    11    คะแนนเสียง  
ไมเห็นชอบ  จํานวน     -  คะแนนเสียง 
งดออกเสียง  จํานวน     -   คน  

     ไมมา    จํานวน     1   คน  

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ระเบียบวาระท่ี 6  ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ   
ประธานสภาเทศบาล 2566 เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม ในหมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑ

คอมพิว เตอร และ อิ เ ล็กทรอนิ กส  จํ านวน 1 รายการ  รวมเปน เ งิน         
495,900 บาท (ส่ีแสนเกาหม่ืนหาพันเการอยบาทถวน) (กองสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดลอม)  ขอเชิญนายกเทศมนตรี  

นายเสถียร  งามฉาย  เรียนทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ 
รองนายกเทศมนตรี เรื่อง    ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจาํปงบประมาณ 2566 เพ่ือ 

ไปตั้ งจายเปนรายการใหม ในหมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑ
คอมพิวเตอรและอิเล็กทรอนิกส จํานวน 1 รายการ รวมเปนเ งิน 
495,900 บาท (สี่แสนเกาหม่ืนหาพันเการอยบาทถวน) (กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม) 

เรียน ประธานสภาเทศบาลตําบลเมืองแกลง 

ดวยนายกเทศมนตรี มีความจําเปนตองเสนอญัตติ เพ่ือขออนุมัติจาก  
สภาเทศบาลตําบลเมืองแกลง โอนงบประมาณ เพ่ือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม 
ในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน หมวดคา
ครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอรและอิเล็กทรอนิกส จํานวน 1 รายการ 
รวมเปนเงิน 495,900 บาท (สี่แสนเกาหม่ืนหาพันเการอยบาทถวน) โดยมี
หลักการและเหตุผล ดังนี้ 

     หลักการ 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2563 หมวด 4 ขอ 27 “การโอนเงินงบประมาณ
รายจายในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ท่ีทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ
เปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม ใหเปนอํานาจอนุมัติของ              สภา
ทองถ่ิน” 

         เหตุผล ... 
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     เหตุผล 

  ดวย งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม มีหนาท่ีในการดูแล รับผิดชอบตลาดสดเทศบาล โดยมีตลาดเทศบาล 
3 (ตลาดตาตอง) ท่ีมีสถานท่ีตั้งอยูใจกลางเมือง  ซ่ึงประกอบกับสภาพปญหาดาน
เศรษฐกิจท่ีตกต่ํา และปญหาสังคมท่ีมีอยูทําใหเกิดการจางงานนอยลง หรือปญหา
แรงงานอพยพเขามาในพ้ืนท่ี ทําใหประชาชนเกิดความไมปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน จึงมีความจําเปนตองจัดซ้ือกลองโทรทัศนวงจรปดพรอมอุปกรณ เพ่ือ
ยกระดับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของพอคา แมคาและประชาชนท่ีเขา
มาจับจายใชสอยในตลาดเทศบาล 3 (ตลาดตาตอง) รวมไปถึงสามารถใชขอมูล
จากกลองโทรทัศนวงจรปดในการสืบคนและเปนหลักฐานในการติดตาม
เหตุการณตาง ๆ 

  คณะผูบริหารไดพิจารณาแลว เห็นวามีความจําเปน จึงขออนุมัติตอ   
สภาเทศบาลเพ่ือขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 2566 
เพ่ือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม ในหมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑ
คอมพิวเตอรและอิเล็กทรอนิกส จํานวน 1 รายการ รวมเปนเงิน 495,900 บาท 
(สี่แสนเกาหม่ืนหาพันเการอยบาทถวน)  ดังนี้ 

   โอนเพ่ิม (ตั้งจายเปนรายการใหม)   
     แผนงานสาธารณสุข 
     งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 
     งบลงทุน 

หมวดคาครุภัณฑ 
   ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส  

 เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือกลองโทรทัศนวงจรปดชนิดเครือขาย แบบมุมมอง
คงท่ีสําหรับติดตั้งภายในอาคารสําหรับใชในงานรักษาความปลอดภัยท่ัวไปและ 
งานอ่ืน ๆ รวมติดตั้งระบบกลองวงจรปดพรอมอุปกรณ ประกอบดวย 
 1) กลองโทรทัศนวงจรปดชนิดเครือขาย แบบมุมมองคงท่ีสําหรับติดตั้ง
ภายในอาคาร สําหรับใชในงานรักษาความปลอดภัยท่ัวไปและงานอ่ืน ๆ ราคา
เครื่องละ 16,000 บาท จํานวน 16 เครื่อง เปนเงิน 256,000 บาท โดยมี
รายละเอียดคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 
 - มีความละเอียดของภาพสูงสุดไมนอยกวา 1,920 x 1,080 pixel 
หรือไมนอยวา 2,073,600 pixel 

    - มี flame rate ไมนอยกวา 25 ภาพตอวินาที (frame per second) 

 - ใชเทคโนโลยี IR-Cut filter หรือ infrared Cut-off Removable (ICR) 

สําหรับการบันทึกภาพไดท้ังกลางวันและกลางคืนโดยอัตโนมัติ 

 

                - มีความ ... 
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 - มีความไวแสงนอยสุด ไมมากกวา 0.2 LUX สําหรับการแสดงภาพสี 
(color) และไมมากกวา 0.03 LUX สําหรับการแสดงภาพขาวดํา (Black/White) 

    - มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไมนอยกวา 1/3 นิ้ว 

 - มีผลตางคาความยาวโฟกัสต่ําสุดกับคาความยาวโฟกัสสูงสุดไมนอยกวา 

4.5 มิลลิเมตร 

    - สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวอัตโนมัติ (Motion Detection) ได 

 - สามารถแสดงรายละเอียดของภาพท่ีมีความแตกตางของแสงมาก   

(Wide Dynamic Range หรือ Super Dynamic Range) ได 

    - สามารถสงสัญญาณภาพ (Streaming) ไปแสดงไดอยางนอย 2 แหลง 

    - ไดรับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum) 

    - สามารถสงสัญญาณภาพไดตามมาตรฐาน H.264 เปนอยางนอย 

 - สามารรถใชงานตามโปรโตคอล (Protocol) IPv4 และ IPv6 ได 
 - มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100 

Base-T หรือดีกวา และสามารถทํางานไดตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 

802.3at (Power over Ethernet) ในชองเดียวกันได 

 -  สามารถใชงานกับมาตรฐาน HTTP, HTTPs, “NTP หรือ SNTP”, 

SNMP, RTSP, IEEE802.1X ไดเปนอยางนอย 

 -  มีชองสําหรับบันทึกขอมูลลงหนวยความจําแบบ SD Card หรือ 

MicroSD Card หรือ Mini SD Card 

 - ตองมีSoftware Development Kit(SDK) หรือApplication 
Programming Interface (API) ท่ีมีลิขสิทธิ์ถูกตอง 

    - ไดรับมาตรฐานดานความปลอดภัยตอผูใชงาน 

 - ผูผลิตตองไดรับมาตรฐานดานระบบการจัดการสิ่งแวดลอม 
 - ผูผลิตตองไดรับมาตรฐานดานการบริหารจัดการหรือบริหารงานท่ีมี
คุณภาพ 
 

2) อุปกรณบันทึกภาพผานเครือขาย (Network Video Recorder)    

แบบ 16 ชอง ราคาเครื่องละ 57,000 บาท จํานวน 1 เครื่อง เปนเงิน    

57,000 บาท โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 

    - เปนอุปกรณท่ีผลิตมาเพ่ือบันทึกภาพจากกลองวงจรปดโดยเฉพาะ 

 - สามารถบันทึกและบีบอัดภาพไดตามมาตรฐาน MPEG4 หรือ H.264 

หรือดีกวา 

                - ไดรับ ... 
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    - ไดรับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum) 

 -  มี ช อ ง เ ชื่ อ ม ต อ ร ะ บ บ เ ค รื อ ข า ย  (Network Interface) แ บ บ 
10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 
 - สามารถทํางานไดตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at 

(Power over Ethernet) ในชองเดียวกันได จํานวนไมนอยกวา 16 ชอง 

 - สามารถบันทึกภาพและสงภาพเพ่ือแสดงผลท่ีความละเอียดของภาพ

สูงสุดไมนอยกวา 1,920x1,080 pixel หรือไมนอยกวา 2,073,600 pixel 

 - สามารถใชงานกับมาตรฐาน “HTTP หรือ HTTPS” ,SMTP ,“NTP หรือ 
SNTP” ,SNMP ,RTSP ไดอยางนอย 
 - มีหนวยจัดเก็บขอมูลสําหรับกลองวงจรปดโดยเฉพาะ (Surveillance 

Hard Disk) ชนิด SATA ขนาดความจุรวมไมนอยกวา 16 TB 

    - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB จํานวนไมนอยกวา 2 ชอง 

    - สามารถใชงานตามโปรโตคอล (Protocol) IPv4 และ IPv6 ได 

 - ตองมีSoftware Development Kit(SDK) หรือApplication 

Programming Interface (API) ท่ีมีลิขสิทธิ์ถูกตอง 

 - สามารถแสดงภาพท่ีบันทึกจากกลองโทรทัศนวงจรปดผานระบบ

เครือขายได 

 - ผูผลิตตองไดรับมาตรฐานดานการบริหารจัดการหรือบริหารงานท่ีมี
คุณภาพ 
 3) เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA ราคาเครื่องละ 2,500 บาท 

จํานวน 3 เครื่อง เปนเงิน 7,500 บาท โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 

    - มีกําลังไฟฟาขาออก (Output) ไมนอยกวา 800 VA (480 Watts) 

 - สามารถสํารองไฟฟาไดไมนอยกวา 15 นาที 
 4) เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 1 kVA ราคาเครื่องละ 5,500 บาท จํานวน 

1 เครื่อง เปนเงิน 5,500 บาท โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 

    - มีกําลังไฟฟาขาออก (Output) ไมนอยกวา 1 kVA (600 Watts) 

 - สามารถสํารองไฟฟาไดไมนอยกวา 15 นาที 
 5) อุปกรณกระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch) ขนาด 8 ชอง 

ราคาเครื่องละ 8,300 บาท จํานวน 3 เครื่อง เปนเงิน 24,900 บาท โดยมี

รายละเอียดคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 

 - มีลักษณะการทํางานไมนอยกวา Layer 2 ของ OSI Model 
     - มี Switching Capacity ไมนอยกวา 16 Gbps 

 

            -รองรับ ... 
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     - รองรับ Mac Address ไดไมนอยกวา 8,000 Mac Address 
 - มี ช อ ง เ ชื่ อ ม ต อ ร ะ บ บ เ ค รื อ ข า ย  (Network Interface) แ บ บ 
10/100/1000 Base-T หรือดีกวา และสามารถทํางานไดตามมาตรฐาน IEEE 
802.3af ห รื อ  IEEE 802.3at (Power over Ethernet) ในช อ ง เ ดี ย ว กัน ได  
จํานวนไมนอยกวา 8 ชอง 

     - สามารถบริหารจดัการอุปกรณผานโปรแกรม Web Browser ได 
 - มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการทํางานชองเชื่อมตอระบบเครือขายทุกชอง 

     6) ระบบกราวด + มิเตอร กลองวงจรปด 
     7) สายสัญญาณไฟเบอรออฟติค ขนาด 6 คอ พรอมอุปกรณ 
     8) สายสัญญาณเชื่อมระบบกลองวงจรปด พรอมอุปกรณ 

 โดยติดตั้งบริเวณภายในตลาดตาตอง (ชุมชนแกลงแกลวกลา) 
    - เปนไปตาม 

 1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 14) 
พ.ศ.2562 มาตรา 50 (1) รักษาความสงบเรียบรอยของประชาชน 
 2. เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานของระบบกลองโทรทัศนวงจร
ปดของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
 3. เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณและระบบ
คอมพิวเตอร ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
 4. เปนราคานอกเหนือราคามาตรฐานครุภัณฑ และจัดซ้ือตามราคา
ทองตลาด โดยประหยัด ตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/    
ว 1989 ลงวันท่ี 22 มิถุนายน 2552 เรื่อง การตั้งงบประมาณเพ่ือการจัดซ้ือ
ครุภณัฑและรถยนตขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) ฉบับท่ี 2 เพ่ิมเติม
ครั้งท่ี 2/2566 หนาท่ี 14 ลําดับท่ี 1 
 รวมโอนเพ่ิม (ตั้งจายรายการใหม) จํานวน 495,900 บาท (ส่ีแสน 
เกาหม่ืนหาพันเการอยบาทถวน) 

   โอนลดจาก 
       แผนงานสาธารณสุข 

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 
หมวดเงินเดือน (ฝายประจํา) 

 ประเภทเงินเดือนขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน งบประมาณตั้งไว 
1,209,800บาท งบประมาณคงเหลือ 701,950 บาท ขอโอนลดครั้งนี้ เปนเงิน 
495,900 บาท เพ่ือนําไปตั้งจายเปนรายการใหม ในแผนงานสาธารณสุข        
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑ ประเภท
ครุภัณฑคอมพิวเตอรและอิเล็กทรอนิกส จํานวน 1 รายการ รวมเปนเงิน 
495,900 บาท 
 
             รวมโอนลด ... 
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 รวมโอนลดในครั้งนี้จํานวน  495,900 บาท (ส่ีแสนเกาหม่ืนหาพันเกา
รอยบาทถวน) 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา นําเสนอตอท่ีประชุมสภาเทศบาลตําบล 
เมืองแกลง เพ่ือพิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณ เพ่ือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครอง  
สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2563 ขอ 27 ตอไป 
 

               ขอแสดงความนับถือ 
       สันติชัย  ตังสวานิช 
            (นายสันติชัย  ตังสวานิช) 
         นายกเทศมนตรีตําบลเมืองแกลง 
นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใด ประสงคจะเสนอความเห็นเปนอยางอ่ืนหรือไม (ไมมี)        
ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญ ส.ท.เทิดศักดิ์  อัชรีวงศไพศาล ครับ 
นายเทิดศักดิ์  อัชรีวงศไพศาล เรียนประธานสภาท่ีเคารพ และสมาชิกผูทรงเกียรติครับ 
สมาชิกสภาเทศบาล กระผม เทิดศักดิ์   อัชรีวงศไพศาล สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้ง ท่ี 1              

ในระเบียบวาระนี้ โดยสวนตัวมีความเห็นดวยอยางยิ่ง เพราะเปนการแกปญหาได
ตรงจุด และเปนไปตามความตองการของพอคาแมคาหรือประชาชนในพ้ืนท่ีของ
เรา จะไดมีความสบายใจในการคาขาย และทําใหเศรษฐกิจดีข้ึนในลําดับตอไป     
แตวาดวยตัวกระผมเองนั้น อยากจะสงขอมูลเพ่ิมเติมผานทานประธานไปยัง     
คณะผูบริหาร คือ ในการจัดซ้ืออุปกรณกลองวงจรปด ผมอยากใหเพ่ิมใน TOR    
นิดหนึ่ง คือ ในเรื่องการ maintenance ยกตัวอยางเชน มีการเสียผมอยากให
กําหนดใหชัดเจนวาใหผูรับเหมาหรือผูจัดการมาจัดการภายใน 72 ชั่วโมง หรือ
อยางนานท่ีสุดคือ 3 วัน เพราะตัวนี้ผมเลี่ยงใหแลว คือ เลี่ยงวันเสารและวันอาทิตย 
ในกรณีผูรับเหมาจะหยุดเสาร-อาทิตย อันนี้เราไมวากัน แตเม่ือเกิดเหตุแลว เชน 
กลองเสียวันศุกร วันจันทรควรจะตองรีบมาแกไข เพราะยิ่งนานไปและเราไม
กําหนดเลยบางทีเขาบอกวารับประกันประมาณ 2 ป ดูแลให เขามาวันท่ี 450  
ผมวามันไมทันทวงที ถาเปนไปไดอยากใหทางคณะผูบริหารพิจารณากําหนดใน 
TOR เพ่ือความชัดเจน เพราะวาจะเปนประโยชนสูงสุดตอประชาชนในพ้ืนท่ีและ
การจัดการดวยครับ ขอบคุณครับ 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใด ประสงคจะเสนอความเห็นเปนอยางอ่ืนหรือไม (ไมมี)        
ประธานสภาเทศบาล ถาไมมี ขอใหเลขานุการสภาเทศบาล ตรวจสอบจํานวนสมาชิกสภาเทศบาลท่ีอยูใน

ท่ีประชุม วาครบองคประชุมตามระเบียบฯ หรือไม 
นางกานดา  นามสงา  เรียน ประธานสภาท่ีเคารพ 
เลขานุการสภาเทศบาล ไดตรวจสอบจํานวนสมาชิกสภาเทศบาล อยูในท่ีประชุมแลว มีจํานวน ..11... คน  

ครบองคประชุม ตามขอ 76 แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับ
การประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ.2547 รวมแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2565 

  
                   นายเกรียงไกร ... 
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นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ตอไป จะขอมติท่ีประชุมสภาเทศบาล เห็นชอบ อนุมัติโอนงบประมาณรายจาย 
ประธานสภาเทศบาล ประจําปงบประมาณ 2566 เ พ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม ในหมวด            

คาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอรและอิเล็กทรอนิกส จํานวน 1 รายการ 
รวมเปนเ งิน 495,900 บาท (ส่ีแสนเกาหม่ืนหาพันเการอยบาทถวน)        
(กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม)  ตามท่ีนายกเทศมนตรีเสนอหรือไม 

- มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใด เห็นชอบ  โปรดยกมือข้ึน   
  เห็นชอบ  จํานวน        11        คะแนนเสียง 

    1. นายศุภกร แสงพงษพิทยา 
    2. นายสมปอง งามเสง่ียม 
    3. นายถนอม  ยินด ี
       4. นายสมศักดิ์  ตือติ่ง 
          5. นายสายัณห  รุงเรือง 
       6. นายเทิดศักดิ์  อัชรีวงศไพศาล 
          7. นายสาธิต  หิรัญรักษ 
          8. นายสุทธิ  ตังสวานิช 
       9. นายแกวกาว  ถนอมวงศ 
       10. นายจตุรงค  วงศโภคิน 
       11.นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป 

- มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใด  ไมเห็นชอบ  โปรดยกมือข้ึน 
    ไมเห็นชอบ   จํานวน        -        คะแนนเสียง 
  - งดออกเสียง จํานวน        -        คน 
  - ไมมา  จํานวน        1        คน  
    1.นางทัศนีย  วิสุทธาธรรม  (ยื่นใบลา) 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ อนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 
2566 เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม ในหมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑ
คอมพิวเตอรและ อิ เ ล็กทรอนิกส  จํ านวน 1 รายการ รวมเปน เ งิน       
495,900 บาท (ส่ีแสนเกาหม่ืนหาพันเการอยบาทถวน) (กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดลอม)      

          เห็นชอบ  จํานวน    11    คะแนนเสียง  
ไมเห็นชอบ  จํานวน     -  คะแนนเสียง 
งดออกเสียง  จํานวน     -   คน  

     ไมมา    จํานวน     1   คน 

       

              นายเกรียงไกร ... 
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นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ระเบียบวาระท่ี 7  ญัตติขออนุมัติกันเงินในกรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน ในหมวด  
ประธานสภาเทศบาล คาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอรและอิเล็กทรอนิกส จํานวน 1 รายการ 

รวมเปนเ งิน 495,900 บาท (ส่ีแสนเกาหม่ืนหาพันเการอยบาทถวน)        
(กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม)  ขอเชิญนายกเทศมนตรี  

นายเสถียร  งามฉาย  เรียนทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ 
รองนายกเทศมนตรี เรื่อง    ญัตติขออนุมัติกันเงินในกรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน ในหมวดคาครุภัณฑ 

ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอรและอิเล็กทรอนิกส จํานวน 1 รายการ    
รวมเปนเงิน 495,900 บาท (สี่แสนเกาหม่ืนหาพันเการอยบาทถวน) 
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม) 

เรียน ประธานสภาเทศบาลตําบลเมืองแกลง 

คณะผูบริหารเทศบาลตําบลเมืองแกลง ไดพิจารณาแลวเห็นวามีความ
จําเปนจะตองขออนุมัติจากสภาเทศบาลตําบลเมืองแกลง เพ่ือพิจารณาขออนุมัติ
กันเงินกรณียังมิไดกอหนี้ผูกพันออกไปอีก ๑ ป ในหมวดคาครุภัณฑ ประเภท
ครุภัณฑคอมพิวเตอรและอิเล็กทรอนิกส จํานวน 1 รายการ โดยมีหลักการ         
และเหตุผลดังนี้ 

     หลักการ 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน  
การฝากเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ และ
ฉบับแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. ๒๕61 หมวด 5 การกันเงิน ขอ ๕๙     
“ในกรณีท่ีมีรายจายหมวดคาครุภัณฑ ยังมิไดกอหนี้ผูกพันแตมีความจําเปน
จะตอง   ใชจายเงินนั้นตอไปอีก ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินรายงานขออนุมัติ
กันเงินตอสภาทองถ่ินไดอีกไมเกินระยะเวลาหนึ่งป”นั้น 

     เหตุผล 

  ตามท่ีสภาเทศบาลตําบลเมืองแกลง ไดมีมติเห็นชอบโอนเงินงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพ่ือตั้งจายรายการใหม ในหมวด     
คาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอรและอิเล็กทรอนิกส จํานวน 1 รายการ 
รวมเปนเงิน 495,900 บาท (สี่แสนเกาหม่ืนหาพันเการอยบาทถวน) ของ
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 2566 เนื่องจากประกอบกับใกลสิ้น
ปงบประมาณ 2566 จึงทําใหงบประมาณดังกลาวไมสามารถกอหนี้ผูกพันไดทัน
ภายในปงบประมาณ 2566 จึงมีความจําเปนตองขอกันเงินออกไปอีก 1 ป 
เพ่ือใหสามารถดําเนินการเบิกจายในปงบประมาณ 2567 ตอไป 

 

         รายการ ... 
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    รายการท่ีเสนอกันเงิน มีรายละเอียดดังนี้ 
     แผนงานสาธารณสุข 
     งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 
     งบลงทุน 

หมวดคาครุภัณฑ 
ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส  
เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือกลองโทรทัศนวงจรปดชนิดเครือขาย แบบมุมมอง

คงท่ี สําหรับติดตั้งภายในอาคารภายในสําหรับใชในงานรักษาความปลอดภัย
ท่ัวไปและงานอ่ืน ๆ รวมติดตั้งระบบกลองวงจรปด พรอมอุปกรณ ประกอบดวย 

1) กลองโทรทัศนวงจรปดชนิดเครือขาย แบบมุมมองคงท่ีสําหรับติดตั้ง
ภายในอาคาร สําหรับใชในงานรักษาความปลอดภัยท่ัวไปและงานอ่ืน ๆ ราคา
เครื่องละ 16,000 บาท จํานวน 16 เครื่อง เปนเงิน 256,000 บาท โดยมี
รายละเอียดคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 
 - มีความละเอียดของภาพสูงสุดไมนอยกวา 1,920 x 1,080 pixel 
หรือไมนอยวา 2,073,600 pixel 

    - มี flame rate ไมนอยกวา 25 ภาพตอวินาที (frame per second) 
 - ใชเทคโนโลยี IR-Cut filter หรือ infrared Cut-off Removable (ICR) 
สําหรับการบันทึกภาพไดท้ังกลางวันและกลางคืนโดยอัตโนมัติ 
 - มีความไวแสงนอยสุด ไมมากกวา 0.2 LUX สําหรับการแสดงภาพสี 
(color) และไมมากกวา 0.03 LUX สําหรับการแสดงภาพขาวดํา (Black/White) 

    - มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไมนอยกวา 1/3 นิ้ว 
 - มีผลตางคาความยาวโฟกัสต่ําสุดกับคาความยาวโฟกัสสูงสุดไมนอยกวา 
4.5 มิลลิเมตร 

    - สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวอัตโนมัติ (Motion Detection) ได 
- สามารถแสดงรายละเอียดของภาพท่ีมีความแตกตางของแสงมาก 

(Wide Dynamic Range หรือ Super Dynamic Range) ได 
    - สามารถสงสัญญาณภาพ (Streaming) ไปแสดงไดอยางนอย 2 แหลง 
    - ไดรับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum) 
    - สามารถสงสัญญาณภาพไดตามมาตรฐาน H.264 เปนอยางนอย 
    - สามารรถใชงานตามโปรโตคอล (Protocol) IPv4 และ IPv6 ได 

 - มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100 
Base-T หรือดีกวา และสามารถทํางานไดตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 
802.3at (Power over Ethernet) ในชองเดียวกันได 
 -  สามารถใชงานกับมาตรฐาน HTTP, HTTPs, “NTP หรือ SNTP”, 
SNMP, RTSP, IEEE802.1X ไดเปนอยางนอย 
 
        - มีชอง ... 
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 -  มีชองสําหรับบันทึกขอมูลลงหนวยความจําแบบ SD Card หรือ 
MicroSD Card หรือ Mini SD Card 

- ตองมีSoftware Development Kit(SDK) หรือApplication 
Programming Interface (API) ท่ีมีลิขสิทธิ์ถูกตอง 

    - ไดรับมาตรฐานดานความปลอดภัยตอผูใชงาน 
    - ผูผลิตตองไดรับมาตรฐานดานระบบการจัดการสิ่งแวดลอม 

 - ผูผลิตตองไดรับมาตรฐานดานการบริหารจัดการหรือบริหารงานท่ีมี
คุณภาพ 

2) อุปกรณบันทึกภาพผานเครือขาย (Network Video Recorder) แบบ 
16 ชอง ราคาเครื่องละ 57,000 บาท จํานวน 1 เครื่อง เปนเงิน 57,000 บาท 
โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 

    - เปนอุปกรณท่ีผลิตมาเพ่ือบันทึกภาพจากกลองวงจรปดโดยเฉพาะ 
 - สามารถบันทึกและบีบอัดภาพไดตามมาตรฐาน MPEG4 หรือ H.264 
หรือดีกวา 

    - ไดรับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum) 
 - มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface)                  
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 
 - สามารถทํางานไดตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at 
(Power over Ethernet) ในชองเดียวกันได จํานวนไมนอยกวา 16 ชอง 
 - สามารถบันทึกภาพและสงภาพเพ่ือแสดงผลท่ีความละเอียดของภาพ
สูงสุดไมนอยกวา 1,920x1,080 pixel หรือไมนอยกวา 2,073,600 pixel 

- สามารถใชงานกับมาตรฐาน “HTTP หรือ HTTPS” ,SMTP ,“NTP 
หรือ SNTP” ,SNMP ,RTSP ไดอยางนอย 
 - มีหนวยจัดเก็บขอมูลสําหรับกลองวงจรปดโดยเฉพาะ (Surveillance 
Hard Disk) ชนิด SATA ขนาดความจุรวมไมนอยกวา 16 TB 

    - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB จํานวนไมนอยกวา 2 ชอง 
    - สามารถใชงานตามโปรโตคอล (Protocol) IPv4 และ IPv6 ได 

 - ตองมีSoftware Development Kit(SDK) หรือApplication 
Programming Interface (API) ท่ีมีลิขสิทธิ์ถูกตอง 
 - สามารถแสดงภาพท่ีบันทึกจากกลองโทรทัศนวงจรปดผานระบบ
เครือขายได 

- ผูผลิตตองไดรับมาตรฐานดานการบริหารจัดการหรือบริหารงานท่ีมี
คุณภาพ 
 3) เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA ราคาเครื่องละ 2,500 บาท 
จํานวน 3 เครื่อง เปนเงิน 7,500 บาท โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 

    - มีกําลังไฟฟาขาออก (Output) ไมนอยกวา 800 VA (480 Watts) 
    - สามารถสํารองไฟฟาไดไมนอยกวา 15 นาที 
                  4) เครื่อง ... 
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 4) เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 1 kVA ราคาเครื่องละ 5,500 บาท จํานวน 
1 เครื่อง เปนเงิน 5,500 บาท โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 

    - มีกําลังไฟฟาขาออก (Output) ไมนอยกวา 1 kVA (600 Watts) 
    - สามารถสํารองไฟฟาไดไมนอยกวา 15 นาที 

 5) อุปกรณกระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch) ขนาด 8 ชอง 
ราคาเครื่องละ 8,300 บาท จํานวน 3 เครื่อง เปนเงิน 24,900 บาท โดยมี
รายละเอียดคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 

     - มีลักษณะการทํางานไมนอยกวา Layer 2 ของ OSI Model 
     - มี Switching Capacity ไมนอยกวา 16 Gbps 
     - รองรับ Mac Address ไดไมนอยกวา 8,000 Mac Address 
     - มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface)  

 แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา และสามารถทํางานไดตาม
มาตรฐาน IEEE 802.3af หรอื IEEE 802.3at (Power over Ethernet)       
ในชองเดียวกันได จํานวนไมนอยกวา 8 ชอง 

     - สามารถบริหารจดัการอุปกรณผานโปรแกรม Web Browser ได 
 - มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการทํางานชองเชื่อมตอระบบเครือขาย
ทุกชอง 

     6) ระบบกราวด + มิเตอร กลองวงจรปด 
     7) สายสัญญาณไฟเบอรออฟติค ขนาด 6 คอ พรอมอุปกรณ 
     8) สายสัญญาณเชื่อมระบบกลองวงจรปด พรอมอุปกรณ 
     โดยติดตั้งบริเวณภายในตลาดตาตอง (ชุมชนแกลงแกลวกลา) 
     - เปนไปตาม 

 1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 14) 
พ.ศ.2562 มาตรา 50 (1) รักษาความสงบเรียบรอยของประชาชน 
 2. เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานของระบบกลองโทรทัศนวงจร
ปดของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
 3. เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณและระบบ
คอมพิวเตอรของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

4. เปนราคานอกเหนือราคามาตรฐานครุภัณฑ และจัดซ้ือตามราคา
ทองตลาดโดยประหยัด ตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/  
ว 1989 ลงวันท่ี 22 มิถุนายน 2552เรื่อง การตั้งงบประมาณเพ่ือการจัดซ้ือ
ครุภัณฑและรถยนตขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) ฉบับท่ี 2 
เพ่ิมเติมครั้งท่ี 2/2566 หนาท่ี 14 ลําดับท่ี 1 

 
 
            จึงเรียนมา ... 
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จึงเรียนมาเพ่ือโปรดนําเสนอตอท่ีประชุมสภาเทศบาลตําบลเมืองแกลง 
เพ่ือพิจารณาขออนุมัติ  กันเงินในกรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน ในหมวดคาครุภัณฑ 
ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอรและอิเล็กทรอนิกส จํานวน 1 รายการ รวมเปนเงิน 
495,900 บาท (สี่แสนเกาหม่ืนหาพันเการอยบาทถวน) เพ่ือนําไปเบิกจาย                 
ในปงบประมาณ ๒๕67 ตอไป 

               ขอแสดงความนับถือ 

       สันติชัย  ตังสวานิช 

            (นายสันติชัย  ตังสวานิช) 

         นายกเทศมนตรีตําบลเมืองแกลง 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใด ประสงคจะเสนอความเห็นเปนอยางอ่ืนหรือไม (ไมมี)        
ประธานสภาเทศบาล ถาไมมี ขอใหเลขานุการสภาเทศบาล ตรวจสอบจํานวนสมาชิกสภาเทศบาลท่ีอยูใน

ท่ีประชุม วาครบองคประชุมตามระเบียบฯ หรือไม 
นางกานดา  นามสงา  เรียน ประธานสภาท่ีเคารพ 
เลขานุการสภาเทศบาล ไดตรวจสอบจํานวนสมาชิกสภาเทศบาล อยูในท่ีประชุมแลว มีจํานวน ..11... คน  

ครบองคประชุม ตามขอ 76 แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับ
การประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ.2547 รวมแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2565 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ตอไป จะขอมติท่ีประชุมสภาเทศบาล เห็นชอบ อนุมัติกันเงินในกรณียังมิไดกอหนี้ 
ประธานสภาเทศบาล ผูกพัน ในหมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอรและอิเล็กทรอนิกส 

จํานวน 1 รายการ รวมเปนเงิน 495,900 บาท (ส่ีแสนเกาหม่ืนหาพัน    
เการอยบาทถวน) (กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม)   
ตามท่ีนายกเทศมนตรีเสนอหรือไม 

- มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใด เห็นชอบ  โปรดยกมือข้ึน   
  เห็นชอบ  จํานวน        11        คะแนนเสียง 

    1. นายศุภกร แสงพงษพิทยา 
    2. นายสมปอง งามเสง่ียม 
    3. นายถนอม  ยินด ี
       4. นายสมศักดิ์  ตือติ่ง 
          5. นายสายัณห  รุงเรือง 
       6. นายเทิดศักดิ์  อัชรีวงศไพศาล 
          7. นายสาธิต  หิรัญรักษ 
          8. นายสุทธิ  ตังสวานิช 
       9. นายแกวกาว  ถนอมวงศ 
       10. นายจตุรงค  วงศโภคิน 
       11.นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป 
 
              -มีสมาชิก ... 
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- มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใด  ไมเห็นชอบ  โปรดยกมือข้ึน 
    ไมเห็นชอบ   จํานวน        -        คะแนนเสียง 
  - งดออกเสียง จํานวน        -        คน 
  - ไมมา  จํานวน        1        คน  
    1.นางทัศนีย  วิสุทธาธรรม  (ยื่นใบลา) 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ อนุมัติ กันเงินในกรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน ในหมวด           
คาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอรและอิเล็กทรอนิกส จํานวน 1 รายการ 
รวมเปน เ งิน  495,900 บาท (สี่ แสนเก าห ม่ืนห า พัน เก าร อยบาทถ วน )              
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)      

          เห็นชอบ  จํานวน    11    คะแนนเสียง  
ไมเห็นชอบ  จํานวน     -  คะแนนเสียง 
งดออกเสียง  จํานวน     -   คน  

     ไมมา    จํานวน     1   คน 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ระเบียบวาระท่ี 8  ญัตติขออนุมัติขยายเวลาเบิกจายเงินในกรณียังมิไดกอหนี้   
ประธานสภาเทศบาล ผูกพัน งบประมาณรายจายเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1) ประจําปงบประมาณ 2565 

จํานวน 1 รายการ รวมเปนเงิน 130,900 บาท (หนึ่งแสนสามหม่ืนเการอย
บาทถวน)  สํานักปลัดเทศบาล  ขอเชิญนายกเทศมนตรี  

นายสันติชัย  ตังสวานิช  เรียนทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ 
นายกเทศมนตรี เรื่อง    ญัตติขออนุมัติขยายเวลาเบิกจายเงินในกรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน 

งบประมาณรายจายเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1) ประจําปงบประมาณ 2565 
จํานวน 1 รายการ รวมเปนเงิน 130,900 บาท (หนึ่งแสนสามหม่ืน    
เการอยบาทถวน)  สํานักปลัดเทศบาล 

เรียน ประธานสภาเทศบาลตําบลเมืองแกลง 

ดวยนายกเทศมนตรีตําบลเมืองแกลง มีความจําเปนตองเสนอญัตติ เพ่ือ
ขออนุมัติจากสภาเทศบาลตําบลเมืองแกลง โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ 

     หลักการ 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน  

การฝากเงิน และการตรวจเงิน ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2547 แกไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2561 ขอ ๕๙ วรรคสอง “กรณีเม่ือสิ้นสุดระยะเวลา
การกันเงินตามวรรคหนึ่งแลว หากองคกรปกครองสวนทองถ่ินยังมิไดดําเนินการ
กอหนี้ผูกพัน ใหขออนุมัติขยายเวลาเบิกจายเงินไดไมเกินอีกหนึ่งป ตอสภา
ทองถ่ิน” นั้น 

 
         เหตุผล ... 
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     เหตุผล 

  ตามมติท่ีประชุมสภาเทศบาลตําบลเมืองแกลง สมัยสามัญ สมัยท่ี 4  
ครั้งท่ี 3 ประจําป 2565 เม่ือวันท่ี ๒6 กันยายน 2565 ไดมีมติอนุมัติกันเงิน
กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน ในหมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ  
โครงการติดตั้งระบบ Solar Cell สําหรับบริการสาธารณะและระบบไฟฟาสอง
สวาง จํานวน 1 รายการ เปนเงิน 130,900 บาท (หนึ่งแสนสามหม่ืนเการอย
บาทถวน)  ประกอบกับใกลสิ้นปงบประมาณและกอหนี้ผูกพันไม ทันใน
ปงบประมาณรายจายประจําป  2566 จึงมีความจําเปนจะตองขอเสนอญัตติ 
เพ่ือพิจารณา ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจายเงิน  ในกรณียังมิไดกอหนี้ผูกพันออกไป
อีก 1 ป เพ่ือใหสามารถดําเนินการเบิกจายในปงบประมาณ 2567  ตอไป 

  คณะผูบริหารไดพิจารณาแลวเห็นวา  มีความจําเปนตองขอเสนอ      
สภาเทศบาลตําบลเมืองแกลง เพ่ือขออนุมัติขยายเวลาเบิกจายเงินในกรณีมิไดกอ
หนี้ผูกพันออกไปอีก 1 ป ในหมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ  
โครงการติดตั้งระบบ Solar Cell สําหรับบริการสาธารณะ และระบบไฟฟาสอง
สวาง จํานวน 1 รายการ เปนเงิน 130,900 บาท (หนึ่งแสนสามหม่ืนเการอย
บาทถวน) 

   รายการท่ีเสนอขอขยายเวลาเบิกจายเงิน มีรายละเอียดดังนี ้
     แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
     งานบริหารท่ัวไป 
     งบลงทุน 

หมวดคาครุภัณฑ 
ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ 
โครงการติดตั้งระบบ Solar Cell สําหรับบริการสาธารณะ และระบบ

ไฟฟาสองสวาง จํานวน  1 รายการ เปนเงิน 130,900 บาท (หนึ่งแสนสามหม่ืน
เการอยบาทถวน) 
 - เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือระบบ Solar Cell สําหรับบริการสาธารณะและ
ระบบไฟฟาสองสวาง จํานวน 2 จุด พรอมอุปกรณตาง ๆ และการติดต้ังบริเวณ     
1. หนาโรงเรียนแกลง“วิทยสถาวร” 2. หนาโรงเรียนวัดพลงชางเผือก เพ่ือบริการ
สาธารณะใหกับประชาชน เพ่ือความสะดวกและความปลอดภัยในชีวิต และ
ทรัพยสินของประชาชน ประกอบดวย 

    1.  ชุดคอนโทรลชารจเจอร  24V  MPPT  60A  จํานวน  2  เครื่อง 
    2.  Inventer  24 V  to220v  DC  5500w  จํานวน  2  เครื่อง 
    3.  แบตเตอรี่แหง  Deep  cycle  จํานวน  4  ลูก 
    4.  แผงโซลาเซลล  ขนาด  340W  จํานวน  2  แผง 
    5.  ปลั๊กไฟ  USB  2  ชอง  จํานวน  6  ชิ้น 
 
             6.เทอรมินอล ... 
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    6.  เทอรมินอล  จํานวน  2  ชิ้น   
    7.  เบรกเกอร  จํานวน  4  ชิ้น 
    8.  แผงPVC  จํานวน  2  ชุด 
    9.  หลอดไฟ  T5  14W  จํานวน  6  ชิ้น 
    10.  Access  Point  จํานวน  1  เครื่อง 
    11.  สาย  LAN  CAT6  มีสายไฟ + สายสลิง  จํานวน  1  กลอง 

 - เปนไปตาม 
 1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม มาตรา 50 
(1) รักษาความสงบเรยีบรอยของประชาชน   
 2. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว.1095                           
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-
รายจาย งบประมาณรายจายประจําป 

 - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ. 2561-2565 ฉบับเพ่ิมเติม      
ครั้งท่ี 18 หนาท่ี 7/1 ลําดับท่ี 4 
 - เปนการจัดซ้ือนอกเหนือมาตรฐานครุภัณฑ และจัดซ้ือตามราคา
ทองตลาดโดยประหยัด ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว1989 
ลงวันท่ี 22 มิถุนายน 2552 เรื่อง การตั้งงบประมาณเพ่ือจัดซ้ือครุภัณฑและ
รถยนตขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดนําเสนอตอท่ีประชุมสภาเทศบาลตําบลเมืองแกลง  
เพ่ือขออนุมัติขยายเวลาเบิกจายเงินในกรณียังมิไดกอหนี้ผูกพันออกไปอีก 1 ป     
ในหมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ โครงการติดตั้งระบบ      
Solar Cell สําหรับบริการสาธารณะและระบบไฟฟาสองสวาง จํานวน 1 รายการ 
รวมเปนเงิน 130,900 บาท (หนึ่งแสนสามหม่ืนเการอยบาทถวน) เพ่ือนําไป
เบิกจาย ในปงบประมาณ 2567 ตอไป 

 

               ขอแสดงความนับถือ 
       สันติชัย  ตังสวานิช 
            (นายสันติชัย  ตังสวานิช) 
         นายกเทศมนตรีตําบลเมืองแกลง 
นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใด ประสงคจะเสนอความเห็นเปนอยางอ่ืนหรือไม (ไมมี)        
ประธานสภาเทศบาล ถาไมมี ขอใหเลขานุการสภาเทศบาล ตรวจสอบจํานวนสมาชิกสภาเทศบาลท่ีอยูใน

ท่ีประชุม วาครบองคประชุมตามระเบียบฯ หรือไม 
นางกานดา  นามสงา  เรียน ประธานสภาท่ีเคารพ 
เลขานุการสภาเทศบาล ไดตรวจสอบจํานวนสมาชิกสภาเทศบาล อยูในท่ีประชุมแลว มีจํานวน ...11.. คน  

ครบองคประชุม ตามขอ 76 แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับ
การประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ.2547 รวมแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2565 

 
         นายเกรียงไกร ... 
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นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ตอไป จะขอมติท่ีประชุมสภาเทศบาล เห็นชอบ อนุมัติขยายเวลาเบิกจายเงิน 
ประธานสภาเทศบาล ในกรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน งบประมาณรายจายเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1) ประจําป

งบประมาณ 2565 จํานวน 1 รายการ รวมเปนเงิน 130,900 บาท      
(หนึ่งแสนสามหม่ืนเการอยบาทถวน)  สํานักปลัดเทศบาล   
ตามท่ีนายกเทศมนตรีเสนอหรือไม 

- มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใด เห็นชอบ  โปรดยกมือข้ึน   
  เห็นชอบ  จํานวน        11        คะแนนเสียง 

    1. นายศุภกร แสงพงษพิทยา 
    2. นายสมปอง งามเสง่ียม 
    3. นายถนอม  ยินด ี
       4. นายสมศักดิ์  ตือติ่ง 
          5. นายสายัณห  รุงเรือง 
       6. นายเทิดศักดิ์  อัชรีวงศไพศาล 
          7. นายสาธิต  หิรัญรักษ 
          8. นายสุทธิ  ตังสวานิช 
       9. นายแกวกาว  ถนอมวงศ 
       10. นายจตุรงค  วงศโภคิน 
       11.นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป 

- มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใด  ไมเห็นชอบ  โปรดยกมือข้ึน 
    ไมเห็นชอบ   จํานวน        -        คะแนนเสียง 
  - งดออกเสียง จํานวน        -        คน 
  - ไมมา  จํานวน        1        คน  
    1.นางทัศนีย  วิสุทธาธรรม  (ยื่นใบลา) 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ   อนุมัติขยายเวลาเบิกจายเงินในกรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน 
งบประมาณรายจายเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1) ประจําปงบประมาณ 2565 จํานวน 
1 รายการ รวมเปนเงิน 130,900 บาท (หนึ่งแสนสามหม่ืนเการอยบาทถวน)  
สํานักปลัดเทศบาล    

          เห็นชอบ  จํานวน    11    คะแนนเสียง  
ไมเห็นชอบ  จํานวน     -  คะแนนเสียง 
งดออกเสียง  จํานวน     -   คน  

     ไมมา    จํานวน     1   คน 

 

           นายเกรียงไกร ... 
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นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ระเบียบวาระท่ี 9 เรื่องอ่ืน ๆ     
ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกทานใดจะเสนอความเห็นไหมครับ ขอเชิญ ส.ท.สมปอง งามเสง่ียม ครับ 
นายสมปอง  งามเสง่ียม เรียนประธานสภาท่ีเคารพ และสมาชิกผูทรงเกียรตินะครับ 
สมาชิกสภาเทศบาล กระผม นายสมปอง  งามเสง่ียม สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเมืองแกลง             

เขตเลือกตั้งท่ี 2 ตองฝากทานประธานไปถึงคณะผูบริหารเก่ียวกับความปลอดภัย
ของการใชรถใชถนน เนื่องจากในบริเวณชุมชนหนองควายเขาหัก ซ่ึงเปนทางถนน
ท่ีเกิดอุบัติเหตุอยูบอยครั้ง บริเวณสี่แยกสุนทรภู 4 ท่ีมีเซเวนตรงนั้น จะมีรถจอแจ
มากชวงเชาชวงเย็น เปนชวงเวลาออกไปทํางานหรือเปนเวลาชวงเลิกงานจะมีรถ
เปนจํานวนมาก เพราะบริเวณนั้นทางเทศบาลก็ไดไปติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบไว 
แตตอนนี้ชํารุดไปสองตนเหลือตนเดียว เม่ือวันท่ี 6 กันยายน 2566 ไดเกิด
อุบัติเหตุนักเรียนสองคนพ่ีนองในชุมชนหนองควายเขาหัก คือ รถชน คนพ่ีได
เสียชีวิตลงสวนคนนองอยูในอาการโคมา พอดีวันนี้มีเจาหนาท่ีตํารวจอยูดวย 
อยากฝากเรื่องนี้ดวยนะครับ เพราะวาบริเวณสี่แยกนี้ทางซายมือเขาท่ีทําการ
ชุมชน ทางขวามือเขาหมูบานเอ้ืออาทร และโรงเรียนอาเซียนบริหารธุรกิจ มีผูคน
จอแจมากครับตรงนั้น บานเอ้ืออาทรมีประชากรหารอยครอบครัว รถจะเขาออก
ไมวาจะไปทํางานหรือไปโรงเรียน พ่ีนองชาวชุมชนหนองควายเขาหัก อยากจะ
เรียกรองขอใหทางเทศบาลชวยประสานงานเก่ียวกับเรื่องสัญญาณจราจร นาจะ
เปนสัญญาณไฟแดงเพ่ือความปลอดภัย และอีกอยางหนึ่งมีเซเวนอยูตรงหัวมุม 
เวลาเขาเอารถมาลงของจะบังจะไมเห็นเวลาผานไปผานมา ซ่ึงเทศบาลก็ไดตีเสน
แลว และมีสัญญาณกระพริบแลวก็ยังไมวาย เพราะเปนทางท่ีพอหลุดจากดับเพลิง
ลงมาก็ปลอยกันเต็มท่ีนะครับ  จะขามถนนหรือวาจะทําอะไรมันก็แลยุงยาก
ลําบาก คนนี้จะไปคนนี้จะมาคนนี้จะเลี้ยว บริเวณนั้นจะมีปญหา ถาเกิดไมแกไข 
ตอไปผมวาจะเปนปญหาซํ้าซอนอีกครับ ยังไงขอเรียกรองใหทางเทศบาลชวย
ดําเนินการหาวิธีหาชองทาง เพ่ือความปลอดภัยในทรัพยสินและชีวิตของพ่ีนอง
ประชาชนท่ีสัญจรไปมาในบริเวณนี้ดวยครับ ขอบคุณครับ 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ขอเชิญนายกเทศมนตรีครับ      
ประธานสภาเทศบาล 
นายสันติชัย  ตังสวานิช เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ  ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ 
นายกเทศมนตรี ท่ีทานสมาชิกไดพูดมาในเรื่องของการท่ีมีอุบัติเหตุบริเวณแยกตรงนั้น ในชวงเย็น

หรือชวงเชา ชวงเรงดวน จะมีปญหาการจราจร และในเรื่องระเบียบวินัย
การจราจรก็จะแยงกันเขาแยงกันออก ทางคณะผูบริหารก็ไดดําเนินการเซ็น 
MOU ท้ังหมด นาจะเปนแปดทองท่ี เพ่ือสงไปให อบจ. ในเรื่องของถนนเสนนี้เปน
ความดูแลของ อบจ. และเซ็น MOU ไปให อบจ.ไดดําเนินการในเรื่องของการท่ี
ทําใหถนนเสนนี้ เปนสี่ เลนไปจนถึงอาวไข เปนความรับผิดชอบของ อบจ.          
ทาง อบจ.ก็ไดออกแบบเสร็จเรียบรอยแลว งบประมาณท้ังสิ้นแปดรอยยี่สิบแปด
ลานสองแสนบาทท่ีผมจําได แตก็ยังไมไดดําเนินการในสวนนี้ เม่ือมีอุบัติเหตุหรือ 
 
         อะไร ... 
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อะไรหรือปญหามากก็จะใหทางเจาหนาท่ีไดรวบรวมในเรื่องของอุบัติเหตุและใน
เรื่องของการท่ีมีคนสัญจรไปมามาก ใหรวบรวมและสงไปใหทาง อบจ. อีกครั้ง
หนึ่งในการท่ีจะไดเรงดําเนินการในสวนนี้หรือวาใหทําเปนตอน ๆ ไป ในเรื่องของ
การทําใหไปถึงวัดวังหวากอน ทางเจาหนาท่ีจะไดทําหนังสือรวบรวมไปอีกทีหนึ่ง 
ในเรื่องของการท่ีมีอุบัติเหตุ และจะไปประสานท่ี สภ.แกลง ในเรื่องของการวามี
อุบัติเหตุก่ีครั้งแลว เพ่ือท่ีจะเปนสถิติ ขอชี้แจงทางทานสมาชิกแคนี้ ขอบคุณครับ 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ขอเชิญนายกเทศมนตรีครับ      
ประธานสภาเทศบาล 
นายสันติชัย  ตังสวานิช เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ  ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ 
นายกเทศมนตรี เม่ือเปนระเบียบวาระท่ี 9 เรื่อง ญัตติอ่ืน ๆ ทางเทศบาลมีงานอยู จะขอ

ประชาสัมพันธ และตองขอขอบคุณ ขอชี้แจงในโครงการท่ีบางเรื่องท่ีสมาชิกได
สอบถามหรือวามีในเรื่องของการประชุมรายละเอียดเพ่ิมเติมของทอประปา คือ 
ขอประชาสัมพันธกอนนะครับ พรุงนี้เปนวันเสารท่ี 9 กันยายน 2566 จะมีการ
ตักบาตรขาวสารอาหารแหง ขอเชิญทานสมาชิก ขาราชการ และผูฟงทาง        
FM 104 พรุงนี้มีการตักบาตรท้ังหมด 13 วัด พระประมาณ 127 รูป เสนทาง
เดิมท่ีพระจะเดินบินฑบาตร ขอเชิญชวนใหพ่ีนองและผู ท่ีรับฟงไดไปรวมกัน     
ตักบาตร ครั้งนี้เปนครั้งท่ี 3 ครั้งสุดทายในพรรษา ของการเขาพรรษาในปนี้   
เรื่องประชาสัมพันธอีกเรื่องหนึ่ง คือ วันท่ี 29 – 30 กันยายน 2566 วันศุกรกับ
วันเสาร ของสิ้นเดือนนี้จะมีงานของการทองเท่ียวและงานวัฒนธรรมของจังหวัด
จะมาทําท่ีหนาหอประวัติเมืองแกลง ก็ขอเชิญชวนคนมาจับจายใชสอยและจะ
พยายามเชิญชวนพ่ีนองพอคาแมคาในพ้ืนท่ีใหมาคาขายกัน อีกเรื่องหนึ่งก็คือ 
พอคาแมคาเขาฝากผมมาหลายวันแลว ในเรื่องการประชาสัมพันธรานอาหารท่ีอยู
ในพ้ืนท่ี คือ พอคาแมคาเขาบอกผมมาวาใหชวยประชาสัมพันธดวย คนท่ีจะ
ประชาสัมพันธไดดี เขาระบุมาเลยครับวามี ทานประธานสภาท่ีศุกร เสาร อาทิตย
ก็ไปชิมชอป เขาบอกมาวาใหชวยมาชิมชอปในพ้ืนท่ีดวยครับ มีทานประธานสภา 
ทาน ส.ท.สายัณห และ ส.ท.เทิดศักดิ์ สามทานท่ีนิยมทานขาวนอกบาน และเวลา
ทานรับประทานทานก็ชวนเชิญ ชวนชิม ทางพอคาแมคาเขาบอกผมวาใหมาทาน
ในพ้ืนท่ีบาง และลงโพสตบาง เพราะจริง ๆ แลวทานก็ไปมาท่ัว ในสวนตัวผม   
จริง ๆ ก็เสียดายเพราะตอนนี้เราเลือกตั้งอยูเขต 3 มะรืนนี้ก็จะเลือกกันแลว       
มีดาราบางคนรูจักบางเยอะแยะหรือผูมีเกียรติท้ังหลายมาในพ้ืนท่ี เราเสียดายวา
เราไมไดไปเชิญใหเขามากินรานนูนรานนี้ เพ่ือลงเฟสประชาสัมพันธใหกับพ้ืนท่ีเรา
เลยก็เสียโอกาสไป มีคนใหญคนโตมาเยอะแยะ ก็เสียดายมาก ๆ ขอเพ่ิมเติมใน
สวนท่ีทานสมาชิกพูดในเรื่องของทอประปาอะไรพวกนี้นะครับ ตองเห็นใจครับ 
เพราะวาเวลาทางผูประกอบการหรือบางทีชาวบานทํา และไปรับกอสราง
เทศบาลหรือวารับกอสรางของเอกชน จริง ๆ แลว บางทานไมไดประสานมาท่ี
เทศบาลผมอยากจะประชาสัมพันธดวย และอยากฝากทางทานสมาชิก  
 
              ขาราชการ ... 
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ขาราชการดวยวา ถาเห็นเขากอสรางและเขาใชอุปกรณหรือเครื่องทุนแรง สมมติ
ยกตัวอยางเปนรถแบ็คโฮ ท่ีผานมาบางทีทอประปาเขาไมไดประสานมาเขาไมรูวา
พ้ืนท่ีตรงนั้นมันมีทอประปาอยู หรือมีสายเคเบิลหรืออะไรอยู ในสวนนี้ก็ฝากดวย
วาใหทางเจาหนาท่ีประชาสัมพันธดวย และใหทางทานสมาชิกหรือผูเห็นหรือ
ชาวบานหรือผูรับจาง ไดตระหนักในเรื่องนี้ดวยนะครับ เพราะจริง ๆ แลว       
เกิดความเสียหายมากพอสมควร ไมใชเฉพาะแคเราไปซอมอยางเดียว เพราะทอ
ประปาเปนเรื่องของการสูญเสียน้ํา ในเรื่องของความสกปรกไหลเขาไปในทอ
ประปาและทําใหประชาชนไดผลกระทบจากการท่ีน้ําไมไหล และน้ําไมสะอาด  
ในสวนตัวผมแลวก็คือปญหาเกิดจากการท่ีไมคอยประสานกับหนวยงานของ
เทศบาลหรือความรับผิดชอบก็คือ กองชาง หรือ กองการประปา ก็ฝาก
ประชาสัมพันธดวยวา เรามีสาธารณูปโภคท่ีอยูในพ้ืนท่ีหรือหนาพ้ืนท่ีของทานให
ชวยกันตระหนักหรือดูแลในเรื่องของสิ่งสาธารณูปโภคท่ีอยูในพ้ืนท่ีหรืออยู        
ริมถนนนั้นดวย อันนี้ก็ฝากประชาสัมพันธดวย และการกอสรางไดเสร็จไปเม่ือ   
เร็ว ๆ นี้ คือ ถนนตรงชุมชนมาบใหญ ผมเปนคนเกิดมานาน ตรงนั้นเขาเรียกวา   
ท่ีรวมหมอนไม แตปจจุบันก็คงอาจจะไมมีใครรู คือ ตรงขามกับคริสจักรทางเขา
อําเภอมีถนนคอนกรีตท่ีทําเสร็จเรียบรอยแลว โดยไดรับงบประมาณจาก อบจ. 
งบประมาณสามลานกวา โดยผูบริหารนายกปยะ ปตุเตชะ ไดอนุเคราะหใน
โครงการนี้ งบประมาณสามลานกวาไดเสร็จเรียบรอยแลว และอีกถนนหนึ่ง คือ 
ทางหลวงชนบท จากวัดพลงชางเผือกลงไปทะเลนอย ก็เสร็จเรียบรอยแลวมีถนน
และไฟทางพรอมทอระบายน้ํา ท้ังในเขตพ้ืนท่ีของเทศบาลตําบลเมืองแกลง และ
พ้ืนท่ีของ อบต.ทางเกวียน ตอชวงไปจนถึง อบต.ทุงควายกิน และอบต.คลองปูน 
สวนนี้งบประมาณหาสิบลานบาทก็ไดทําเสร็จไปแลว ก็เปนถนนท่ีวิ่งจากเทศบาล
และไปหมูบานทะเลนอย และไป อบต.ทุงควายกิน และตําบลคลองปูน ถนนทาง
หลวงชนบทก็ไดประสานกับนายชางสายัณหท่ีดูแลในเรื่องของทางหลวงชนบทท่ี
อยูในจังหวัดระยอง และไดอดีตกํานันธงชัย กสิกรรม ท่ีชวยประสานท้ังสอง
โครงการท่ีผมไดพูดมา ทานกํานันธงชัยก็มีสวนในการประสานใหไดโครงการสอง
โครงการนี้ และยังมีอีกเรื่องหนึ่ง คือ ในเรื่องของวันพรุงนี้ประมาณบายสามโมง
หรือสี่โมงจะมีเฮียเปยกออฟโรดหรือคุณสุริยงค วงชมพู และเฮียต๋ี วรวุฒิ อยูรักษ 
และในกลุมของเขาท่ีทานไดเคยทําฝาตะแกรงปดทอท่ีเปนสีสันท่ีสนามกีฬา พรุงนี้
เรียนเชิญทางทานสมาชิก เขาจะเอามาเพ่ิมเติมใหเต็มตรงจุดนั้น ก็ไปรวมกันรับ
สิ่งท่ีทางผูหวังดีมอบให ไปเปนกําลังใจใหกับผูท่ีเสียสละในการมาทําประโยชน
ใหกับทางเทศบาล  ขอบคุณครับ 
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นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ขอเชิญ ส.ท.เทิดศักดิ์  อัชรีวงศไพศาล ครับ      
ประธานสภาเทศบาล 
นายเทิดศักดิ์  อัชรีวงศไพศาล เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ  ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล กระผม เทิดศักดิ์  อัชรีวงศไพศาล สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งท่ี 1 ในวาระ

ท่ี 9 วาระเรื่องอ่ืน ๆ ผมมีเรื่องเสริมอยูสองเรื่อง เรื่องแรกผมอยากเรียนนําเสนอ
ผานทางทานประธานสภาไปยังคณะผูบริหารเก่ียวกับการประชาสัมพันธ การแจง
ขาวสารทางเพจของเทศบาล เพราะชวงอาทิตยท่ีผานมาผมเจอประเด็นหนึ่งครับ 
คือ มีชาวบานมีการรองเรียนผานเพจ ๆ หนึ่ง โดยเฟสบุคของเขาเองนะครับ เขาตี
โพยตีพายไปเรื่องการแกปญหาอะไรตาง ๆ ทีนี้ผมอยากจะประชาสัมพันธแทน
เทศบาลนิดหนึ่งแลวกันวา ทานสามารถเขาเพจได ทานเขาอินเตอรเน็ตได ผมวา
เพจเทศบาลหาไมยาก อันนี้ผมขอประชาสัมพันธผานการกระจายเสียงตรงนี้เลย
นะครับ เขาเพจเทศบาลรับแจงเหตุทางออนไลนเหมือนกันครับ ผมใชบริการอยู
บอย คือ ทานไปตีโพยตีพายในเพจใดเพจหนึ่งบางทีขอมูลมาไมถึงครับ พอมาไม
ถึงทานก็ตั้งปอมจะวากลาวกัน แตเวลาเจาหนาท่ีไปปรับปรุงแกไขใหแลว
กลายเปนวาทานไปขอบคุณทางเฟสบุคของทานเหมือนกับการท่ีทานไปยืนดาเขา
กลางสี่แยก แตเวลาขอโทษทานไปขอโทษในบานตัวเอง อันนี้ผมวาไมแฟรกับ
เจาหนาท่ี ผมขอแสดงความเปนหวงไปยังเจาหนาท่ีแลวกัน และเปนกําลังใจ
ใหกับเจาหนาท่ีทุกทาน ท่ีปฏิบัติหนาท่ีดวยความถูกตองและความรวดเร็ว เพราะ
หลังจากท่ีไดรับเรื่องแจงมาโดยตรง ภายในไมเกิน 48 ชั่วโมง คือ 2  วัน ทําการ
แกไขเรียบรอย อันนี้ขอประชาสัมพันธเก่ียวกับประเด็นในพ้ืนท่ีท่ีมีการแจงขอมูล
ขาวสารหรือปญหา ขอใหแจงในท่ีท่ีควรแจง คือ ทางเทศบาลโดยตรง จะตรง
ประเด็นและแกปญหาไดเร็วท่ีสุด สวนประเด็นท่ีสอง คือ ขอเชิญชวนและ
ประชาสัมพันธในวันท่ี 10 กันยายน 2566 เปนวันเลือกตั้ง ส.ส. เปนการ
เลือกตั้งซอม ขอเชิญชวนพอแมพ่ีนองในเขตเทศบาลของเรา ตองขอชื่นชมในรอบ
ท่ีผานมานั้น ในเขตของเทศบาลตําบลเมืองแกลงนั้น ใชสิทธิไปรวม 80% ซ่ึง
คอนขางสูงจากอําเภอท้ังหมดแสนสองหม่ืนคนโดยประมาณ มาใชสิทธิไมถึง 
80% แตวาเทศบาลตําบลเมืองแกลง มีผูสนใจการเมืองไดเขารวมลงชื่อกันไป คือ 
ประมาณ 80% คือ คอนขางสูงนะครับ อันนี้เปนขอมูลท่ียืนยันได ยังไงในวัน
อาทิตยนี้ ตามเวลาท่ีราชการกําหนดแลว ขอเชิญชวนทุกทานออกมาแสดงการใช
สิทธิเพ่ือเปนหนาเปนตาใหกับพ้ืนท่ีของเราครับ ขอบคุณครับ 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป มีทานใดจะแสดงความคิดเห็นอีกหรือไมครับ ถาไมมี ผมขออนุญาตพูดในนามของ      
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งท่ี 1 อยากเรียนถึงผูบริหารนะครับ ตอนนี้

เทศบาลเราก็มีรถรับสงบริการประชาชนอยางรถตูนะครับ จะเรียกวารถฉุกเฉิน
หรือวารถสงผูปวย ผมอยากใหประชาสัมพันธใหมากหนอย วาตอนนี้รถเราใชได
แลว เพราะผมสังเกตรถกูภัยหรือรถท่ีอ่ืน ๆ คอนขางเกา ทีนี้เราไดรถใหม          
 
        เราอยากบริการ ... 
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เราอยากบริการประชาชนในทองท่ีเทศบาลเรา เปนการคืนกําไรใหกับประชาชน 
ท่ีเขาเสียภาษีใหพวกเรามา ฝากถึงคณะผูบริหารดวยนะครับ ประชาสัมพันธให
ประชาชนทราบมาก ๆ นะครับ เรื่องท่ีสอง รถดูดเลนวันนั้นท่ีทานนายกฯ ก็ไดรับ
ฟงจากเทศบาลตําบลเนินพระมานะครับ ผมวาเปนประโยชนมากนะครับ เพราะ
เดี๋ยวนี้แรงงานท่ีจะขุดใหลอกเลนนั้นหายาก ทีนี้เราตองใชเครื่องจักรชวย ผมฝาก
ถึงคณะผูบริหารวา รถดูดเลนนาสนใจตั้งงบประมาณมาซ้ือก็ดีเหมือนกัน เพราะ
เลนหนามากเลย อันนี้จะเปนประโยชนตอพ่ีนองประชาชน น้ําในทอจะไดไหล
สะดวก เรื่องท่ีสาม ฝากถึงสต็อกอะไหลท่ีวันนี้เราประชุมกัน เวลาประปาเสีย 
อยางขอตอบางอยางไมคอยมี ผมฝากผูบริหารวาเราซ้ือสํารองไวไดไหม โดยใชงบ
ท่ีเรามี ขอพูดเรื่องสวนตัวนิดหนึ่ง คือ สมัยกอนพอคาในอําเภอแกลง เขาไปลาก
ไมในปา และมีอยูคนหนึ่ง ขอไมเอยนาม ทําไมลุงรายไดดีเหลือเกิน เพราะวาคน
อ่ืนไมมีอะไหลเปลี่ยนแปลง เขาเตรียมอะไหลไวแลว อันนี้เปนการทําในแงของ
พอคานะครับ แตในแงของหลักบริการประชาชน ถาเราเตรียมอะไหลไวแลว     
จะไดไมตองเสียเวลานาน อันนี้คือเปนประโยชนนะครับ สําหรับเรื่องอาหารท่ี
ทานนายกฯ เสนอมา อยางเก๊ียวปลาบานเรา อรอยจนไมรูจะเชียรยังไงแลว หรือ
อยางเลงกระดูก ผมกลาบอกเลยวารานเก๊ียวปลาของในนายเค๊ียมเปนเจาแรกของ
ประเทศไทยก็ไดนะครับ ผมกินมา 40 ปแลว แตทีนี้การประชาสัมพันธเรายังมี
นอยไป หรือวาหมูชะมวงบานเรา ไมแพจังหวัดอ่ืนท่ีเขาวาเปนตนฉบับเลย       
หมูชะมวงของเรามีอรอยหลายเจานะครับ ขอเอยนาม เจคอง หลังวัดสารนาถ    
เจหนู วัดพลงชางเผือก ผมนําไปฝากเพ่ือนเปนประจําท่ีกรุงเทพฯ ยกไปเปนหมอ
เลยเพ่ือน ๆ แยงกันตัก ผมถึงอยากฝากคณะผูบริหารวา เราจะเสนอหมูชะมวง
เปนจีไอของเมืองแกลงไดไหม หรือเก๊ียวปลาเปนจีไอของเมืองแกลงไดไหม หรือ
ขนมของหวานเรามีอรอยหลายเจา อยางเชน เจแขก ทําขาวเมาคลุกอรอย หรือ 
ขนมนวลนอยหรือปอบแปบดั้งเดิมอรอยมากนะครับ ผมประชาสัมพันธบอยหรือ
กวยเตี๋ยวหมูเลียง ผมวาอําเภอแกลงอรอยไมแพจันทบุรีท่ีดัง ๆ เจาดัง ๆ ท่ีถนน
พระยาตรัง ผมกินมาหลายรอบแลว ของบานเราอรอยไมแพเขาเลย กวยเตี๋ยว 
หมูเลียงหนาโรงเลื่อยเกา ขอเชิญ ส.ท.สายัณห รุงเรือง ครับ 

นายสายัณห  รุงเรือง กราบเรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ  และทานสมาชิกผูทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล   ท่ีทานประธานสภาพูดมาเดี๋ยวผมจะตามไปทุกรอนเลยนะครับ พอดีเห็นทาน

ประธานสภาพูดถึงเรื่องรถดูดเลน เม่ือวันท่ี 28 สิงหาคม 2566 ผมไดไป
บรรยายใหองคความรูเรื่องของการแยกขยะท่ีเทศบาลตําบลเนินพระ เจาของรถ
พอดีเลยนะครับ ผอ.ก็ไดมาพูดคุยเรื่องของรถดูดเลน เม่ือในอดีตท่ีเนินพระซ้ือเขา
ซ้ือในราคานอกของราคากลาง แตระเบียบใหมของกระทรวงมหาดไทยตอนนี้รถ
ดูดเลนเรามีในราคากลางแลวนะครับ ซ่ึงสามารถซ้ือได เขาก็แนะนํามาเม่ือวันท่ี 
28 สิงหาคม 2566 ท่ีผมไดไปบรรยายมานะครับ อันนี้ก็มาบอกเพ่ือนสมาชิก
ดวยเผื่อเราจะไดมีรถดูดเลน เพ่ือลดการทํางานของมือคนไปเปนเครื่องจักรการ
ทํางานก็นาจะดีข้ึน การปองกันภัยเรื่องน้ําทวมก็นาจะดีข้ึนมาก ขอบคุณครับ 
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นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ขอเชิญนายกเทศมนตรีครับ      
ประธานสภาเทศบาล 
นายสันติชัย  ตังสวานิช เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ  ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ 
นายกเทศมนตรี ในเรื่องรับแจงเหตุหรืออะไรพวกนี้ ความจริงผมจะนําไปพูดในท่ีประชุมหัวหนา

สวนของเทศบาล แตพอดีทานพูดแลวก็จังหวะผมเลยไดพูดเลย คือ ยอมรับครับ
วาเราพยายามท่ีจะทําใหดีท่ีสุด แตยังไมไดดี ทุกวันนี้ก็ยังไมไดดี คือ จะมีอยูทาน
หนึ่งลงมาในเรื่องของท่ีจะติดตอเสียภาษีหรือจะมาทําอะไรไมรูอยูรายหนึ่ง ก็สง
มาและผมก็เปดดูอยูเรื่อย วาจะมีคนตอบไปไหม สองวันแลวก็ยังไมมีคนตอบ    
ใชเวลาท้ังหมดประมาณหาสิบกวาชั่วโมง ถึงจะมีคนตอบไป อันนี้ลองไปดู ใชเวลา
ถึงหาสิบกวาชั่วโมงถึงจะไปตอบ ผมก็ไมรูวาจะมีไวทําไมเหมือนกัน ท้ังท่ีผมบอก
แลววามีแลวตองหาคนรับผิดชอบ เพราะฉะนั้นในสวนตัวผมแลวก็คือ ตอไป
จะตองเซ็นสัญญากับพนักงานพวกนี้ จะตองมาทํารายละเอียดกันใหม ในเรื่อง
ของการทําสัญญาจาง หกเดือนหรือหนึ่งป คือ เวลาในหนาท่ีในสัญญานั้นมีระบุ 
แตเวลาเสร็จแลวไมคอยจะรับผิดชอบในสวนนี้ ใหทางเจาหนาท่ีหรือทานปลัดได
ไปชวยดูดวยวาจริงไหม ใชเวลาท้ังหมดสองวันกวา หาสิบกวาชั่วโมง กวาจะตอบ 
ฉะนั้นครั้งหลังผมเลยตอบไปเอง พอดีพอมีความรูบาง เขาถามวาเทศบาลตั้งอยู
ตรงไหน ผมก็เลยบอกวาถนนเทศบาล 3 หลังทีโอที พอมีความรูก็เลยตอบไป    
อีกอันหนึ่งท่ีทานประธานสภาบอกมาในเรื่องของรถพยาบาล อันนี้ก็จะบอกวา   
ในสวนตัวผมท่ีอยากออกมาใช จริง ๆ เราไมไดเปนรถกูภัย เพราะทางเจาหนาท่ี
เราไมมีความพรอมในสวนนี้ท่ีจะเปนรถกูภัย เพ่ือใชบริการใหมันรวดเร็ว เราไม
เหมือนกับกูภัยหรือวารถของเทศบาลตําบลสุนทรภู ผมเลยใชเฉพาะแควาเวลา
เราไปออกเยี่ยมผูปวย ผูสูงอายุ ผูปวยติดเตียง เวลาเราไปและเจออาการเขาไมดี 
เราก็จะรับสงไปท่ีโรงพยาบาลหรือตามสถานท่ีท่ีเขารักษาอยูแลว และเวลาคนนั่ง
รถผูปวยติดเตียงท่ีผมเอยมาท้ังหมด คือ บางทีนั่งรถไมไดตองนอนไปตามท่ีหมอ
นัด เชน เวลาท่ีหมอเขานัดและนั่งรถไมไดตองนอนไป หรือวาบางทีลูกหลาน หรือ
ครอบครัวเขาไมมีความพรอมในเรื่องของการท่ีจะรับหรือมีรถรับสง พอไปหมอ
ตามท่ีโรงพยาบาลหรือสถานท่ีพยาบาลไดนัดไว เราจะไปบริการในสวนนั้น    
คราวนี้พูดถึงในเรื่องรถดูดเลนท่ีทานสมาชิกไดพูด คือ จริง ๆ แลว ภาระมันเยอะ
นะครับ ในสวนตัวผมอาจจะคิดมากไปหนอย คือ รถคันหนึ่งต้ังเกือบยี่สิบลาน 
และอาจจะตองมีรถพ่ีเลี้ยง คือ รถท่ีเปดฝาทอ เปนหกลอพรอมกับเฮ๊ียบในการท่ี
จะเปดอีกคันหนึ่ง และเจาหนาท่ีอยางนอย ๆ หกเจ็ดคนท่ีจะตองรับภาระตรงนี้ 
เพราะฉะนั้นเปนภาระเยอะพอสมควร ในสวนตัวผมเวลาไปดูหรืออะไรพวกนี้ก็มี
ปญหาใหญเกิดจากการท่ีผูรับเหมา ไมวาจะสรางบานหรือทําทอระบายน้ํา หรือ
ทําถนน และเกิดจากการท่ีผูรับเหมาดูแลถนนและชอบกวาดหินดินทรายขยะเขา
ไปในจมูกทอ ทําใหเกิดการตัน ทุกทานก็รูดีอยูวาเวลากวาดลงไปมันงาย หรือการ
ใสลงไปมันงาย แตเวลาเอาข้ึนมันยาก ผมไดประชาสัมพันธเรื่อย เพราะในสวนตัว 
 
        ผมแลว ... 
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ผมแลวผมอยากท่ีจะแกปญหาท่ีตนเหตุกอน ปญหาท่ีตนเหตุเกิดจากประชาชน
หรือผูรับเหมากอสรางบาน และอีกอันหนึ่งคือ คนของเราเอง เวลาเทศบาล     
จางเหมาในการวางทอระบายน้ําและไมไปตรวจ เวลาไปตรวจพรอมรับงานก็เม่ือ
เสร็จงานแลว ฝาทอปดแลว ท่ีผมไปคือถนนเสนจากสุขุมวิทหรือจากขาง
โรงพยาบาลแกลง เขาไปในแหลมยาง เม่ือประมาณป 2563 ผมก็ไดไปประสบ
มาทีหนึ่งแลว และชวงตนป 2564 ผมก็ไปเดินเลือกตั้ง ผมก็เปนหวงตรงนี้ ผมก็
ไดบอกเจาหนาท่ีไววา ใหไปชวยดู เพราะเวลาเราเปดฝาทอมาก็จะเจอในสิ่งท่ีมัน
เปนไปไมไดท่ีมันสะสมอยู เปนลูกรังกองอยูในบอพักเกือบเต็มบอเลย และลูกรัง
ยังไมเทาไร ไปเห็นหินคลุกเกือบเต็มบอเลย และมีการลอกมาจากตนป 2564 
เม่ือมีรถดูดเลนมาเราก็ไปทําถนนเสนนี้อีก เพราะผมเชื่อวามันไมหมดหรอก      
ผมเลยใหเจาหนาท่ีไปเปดฝาทอดู และก็ใหทางรถกับประธานสภาของเทศบาล
เนินพระไปดู ก็เปดฝาทอมา ตรงประตูขางดานหลังของโรงพยาบาล เปดมาก็เจอ
ดินเกือบเต็มทอมีชองอยูแคนี้ ผมไดใหเจาหนาท่ีถายรูปไวไมรูวาเก็บไวหรือเปลา 
ในสวนตัวผมดินพวกนี้มันไมไดเกิดจากการท่ีลงไปหรอกครับ เกิดจากการท่ี
ผูรับเหมากอสรางแลวชวงหนาฝนกอสรางไมไดก็เอาวัสดุพวกนี้ไปบล็อกน้ําไวเพ่ือ
ไมใหน้ําลงไป เพ่ือจะไดทํางานสะดวก เวลาทํางานเสร็จและก็ไมไดเอาข้ึน แถม
ใหกับทางเทศบาลดวย เพราะวาผูรับเหมาสวนมาก ประเทศไทยใจดีแถมดินบาง 
แถมไมอัดบาง แถมไมแบบบาง ไวใหดูตางหนา สวนนี้ก็เปนปญหาสวนหนึ่ง   
สวนปญหาท่ียังลอกไมเสร็จ และรถดูดยังไมเสร็จ คือ ลํารางขางบานปาหมู 
เพราะวาดินมันเยอะ ถาพูดจริง ๆ ก็เทานี้ประมาณเกือบเมตรหนึ่ง ท่ีไปลอก อันนี้
ยังลอกไมหมด ในสวนตัวผมคือวา มันมีอยูอีกก็คือ ซอยศุภลักษณ สวนตัวผมคิด
ไวนานแลว แตยังไมไดทํา คือ จะทําขุดบอใหลึกไปอีกประมาณเมตรหนึ่ง หรือ
เกือบเมตรหนึ่งใหมันกวาง เพ่ือเวลาดินไหลมาและใหมันตกอยูตรงนั้น และเราก็
เอาแบ็คโฮเล็กไปตักทุกป เพ่ือไมใหดินเลนพวกนี้ไปอยูในทอระบายน้ํา ใหมันตก
อยูในตรงนี้เปนการแกปญหาท่ีตนเหตุ และท่ีผมจะประชุมหัวหนาสวนก็คือ       
จะเนนในเรื่องของกองชาง เนนในเรื่องของเจาหนาท่ี ทุกสวนจะตองชวยกัน เวลา
มีกอสราง และทําหนังสือไปวาวัสดุหินดินทรายมากองไวบนฟุตบาทและก็ไหลลง
ไป บานนี้ก็สรางประมาณนาจะเกือบสองปแลว ผมไมรูวาดินทรายท่ีเขากองไว
เวลาฝนตกมันไหลไปเทาไร และเวลาเขาทํางานมันลงไปเทาไร ก็ไมอยากท่ีจะเอย 
เพราะเหตุเกิดจากตัวนี้ครับ ถาจริง ๆ แลว ดินเลนมันไมมากถึงขนาดนั้นหรอก 
เพราะวาในพ้ืนท่ีของเรา ไมเหมือนกับทางตัวจังหวัด มาบตาพุด บานฉาง หรือ
นครระยอง  เพราะตรงนั้นเขาเปนดินทราย ของเราเปนพ้ืนดินตามดั้งเดิมไมได
เปนดินทราย ก็ขอชี้แจงแคนี้กอนครับ ขอบคุณครับ 
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